

# Pháp luật

VÌ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM!

## CƠ QUAN CỦA BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM



<https://baophapluat.vn>

Số 112 (9.652)  
Thứ Ba ngày 22/4/2025  
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

**Lịch sử khắc ghi vai trò đặc biệt anh dũng, trung kiên của các cán bộ lão thành cách mạng**



Trang 3



**Doanh nghiệp Cần Thơ phải tiên phong, dẫn dắt doanh nghiệp cả vùng phát triển**

Trang 4

## Giao thông hiện đại phải song hành với ứng xử văn minh



● Việc xây dựng văn hóa giao thông công cộng, hiện đại đi đôi với văn minh trở thành yêu cầu cấp thiết. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: LĐTĐ)

Trang 12



**Đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật**

Trang 6



**Hình thành khu đô thị phát thải thấp - cần tìm giải pháp đột phá**

Trang 13

### CHÀO NGÀY MỚI

**Minh chứng cho sự chuyển mình chiến lược của đất nước**

Ngày 19/4 vừa qua, tại điểm cầu trung tâm nhà Ngã T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Buổi lễ được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính TP HCM đến các công trình, dự án.

Trang 2

ĐƯA NGHỊ QUYẾT SỐ 189/2025/QH15 VÀO CUỘC SỐNG: ĐỐC SỨC HIỆN THỰC HÓA "GIẤC MƠ" ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN:

**Bài 1: Kỳ vọng vào dự án được tái khởi động sau 8 năm tạm dừng**



Trang 5

## Quốc hội Việt Nam cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Chiều 21/4, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Đoàn đại biểu. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chuyên thăm và làm việc tại Việt Nam của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là giữa hai Quốc hội, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá mà hai dân tộc đã cùng vun đắp qua nhiều thế hệ. Quốc hội Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào trong việc cùng cố và phát triển mối quan hệ này, đặc biệt thông qua kênh hợp tác nghị viện. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào tại Hà Nội vào ngày 16/4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã một lần nữa khẳng định cam kết của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ Lào; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; đất nước và nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 và tổ chức thành công Đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ



● Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. (Ảnh: quochoi.vn)

và phát triển đất nước hướng đến mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam, với kinh nghiệm trong cải cách hành chính và tinh giản bộ máy nhà nước, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Lào triển khai tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin rằng, sự hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh của hai đất nước... Đ.A

## Hoàn thiện Đề án thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia

Chiều 21/4, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan về nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia. Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội quốc gia đang báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến quy định việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia để thực hiện cả 3 nội dung về: Hỗ trợ kinh phí bồi thường, tái định cư; đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở và đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Giao Chính phủ quy định chi tiết mô hình hoạt động, địa vị pháp lý, nguồn ngân sách cấp hằng năm.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc nêu rõ, việc thành lập một quỹ về phát triển nhà ở để

thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người dưới 35 tuổi thuê mua, mua nhà ở... là có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Do đó, thống nhất tên quỹ là "Quỹ phát triển nhà ở quốc gia". Đây là quỹ nhà nước ngoài ngân sách, do Nhà nước thành lập (không trùng với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước).

Dự kiến, nguồn của Quỹ phát triển nhà ở quốc gia sẽ được huy động từ các nguồn: Ngân sách nhà nước cấp; huy động từ sự tự nguyện đóng góp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; nguồn thu từ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định; nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân; các nguồn hợp pháp khác. S.THU

## Tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 11/CT-TTg về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Theo đó, sau 3 tháng triển khai Luật TTATGT đường bộ 2024, tình hình giao thông đã có chuyển biến tích cực: tai nạn và ùn tắc được kiềm chế, ý thức người dân được nâng cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số đối tượng chống đối, lan truyền thông tin sai lệch gây hiểu lầm về Luật. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, duy trì kỷ cương giao thông và từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Luật TTATGT đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành để hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông trong Nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục; bảo đảm an ninh, an toàn của người dân phải được đặt lên "trước hết, trên hết".

Bộ Công an phối hợp các Bộ, ngành nghiên cứu, rà soát hành lang pháp lý liên quan công tác bảo đảm TTATGT để tham mưu sửa đổi, bổ sung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát, chỉ huy, điều khiển giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình; sớm khắc phục, sửa chữa các đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng, bất hợp lý...

Bộ Xây dựng tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại các điểm xuất phát, bến xe, quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông... G.HƯƠNG

## Kỷ niệm 75 năm thành lập "ngôi nhà chung" của đội ngũ người làm báo

Sáng 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập và Hội nghị toàn quốc năm 2025.

Ôn lại lịch sử 75 năm, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình 75 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới: là tiếng nói của Nhân dân, diễn đàn của xã hội, tích cực tham gia vào công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bối cảnh khu vực và thế giới với sự phát triển vũ bão của khoa học - công nghệ đặt ra vô vàn cơ hội, thách thức mang tính quyết định. Ông Lê Quốc Minh khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống về vang, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tin cậy - "ngôi nhà chung" của đội ngũ những người làm báo cả nước.

Chiều cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm (2021 - 2024) thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 8/4/2021 phê duyệt "Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025"; Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025 của Hội Nhà báo Việt Nam.

T.HOÀNG

### CHÀO NGÀY MỚI

Ngày 19/4 vừa qua, tại điểm cầu trung tâm nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Buổi lễ được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính TP HCM đến các công trình, dự án.

Bộ Xây dựng cho biết, 80 dự án được khánh thành, khởi công trong dịp này có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó tổng vốn các dự án khánh thành là 140.000 tỷ đồng, tổng vốn khởi công 305.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước là 185.000 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách là 260.000 tỷ đồng. Trong số 80 dự án được nhân nút, có tới 40 công trình thuộc lĩnh vực giao thông, còn lại trải rộng từ công nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa đến thủy lợi... Đây là những công trình mang tính chất "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược của đất nước.

## Minh chứng cho sự chuyển mình chiến lược của đất nước

Trong 80 dự án này, có những dự án có khởi nguồn không quá thuận lợi. Nhiều trong số đó đã phải vượt qua những tháng ngày bão giông vì đại dịch Covid-19, vì áp lực suy thoái kinh tế toàn cầu, vì những thách thức nội tại của nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh Việt Nam được khẳng định, khi những công trình hạ tầng lớn đã không bị lùi tiến độ, mà còn hoàn thành sớm hơn dự kiến như cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I, nhà ga T3 Nội Bài, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh)... Như lời Thủ tướng nói, đó là danh dự, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Chúng ta không khởi tự hào khi nhìn vào danh sách những công trình mang tính biểu tượng như sân bay Long Thành (giai đoạn I), nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng cùng nhiều trung tâm triển lãm, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện hiện đại... Đó không chỉ là những công trình, mà còn là

"xương sống", là động mạch mới cho nền kinh tế, cho sinh kế của hàng triệu người dân, là điểm tựa để Việt Nam vươn tầm trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã nhiều lần nói rõ, mọi thành quả phát triển của đất nước phải đến được với người dân và người dân phải là người thụ hưởng. Đó không chỉ là mục tiêu, mà là thước đo cho mọi nỗ lực của chính quyền và DN. Những con đường mở ra không chỉ để lưu thông người và xe, mà còn là lối đi tới những cơ hội mới; những bệnh viện mới không chỉ chữa thân bệnh và tâm bệnh, mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân được tốt hơn; những trường học hiện đại không chỉ là nơi giảng dạy, mà còn là nơi nuôi dưỡng khát vọng công dân toàn cầu...

Sự kiện ngày 19/4 vì thế không đơn thuần là một lễ khánh thành, khởi công. Đó còn là minh chứng mạnh mẽ về tinh thần "dám nghĩ, dám làm", về sự chuyển mình chiến lược của đất nước với những nền móng vững chắc từ hạ tầng, trí tuệ, khát vọng dân tộc.

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

# Lịch sử khắc ghi vai trò đặc biệt anh dũng, trung kiên của các cán bộ lão thành cách mạng

**Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 21/4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Nam.**

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư khẳng định: Lịch sử cách mạng Việt Nam khắc ghi vai trò đặc biệt anh dũng, trung kiên của các cán bộ lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân quân tự vệ, những người tham gia cách mạng trong vùng kháng chiến - những người đã từng chiến đấu trên mọi chiến trường, ở mọi mặt trận - từ tuyến đầu rực lửa đến hậu phương vững chắc, từ chiến trường ác liệt Trường Sơn, Tây Nguyên, Nam Bộ đến các chiến khu, vùng biên, trong vùng địch hậu, thậm chí trong cả lao tù.

Các đồng chí, những người lính Cụ Hồ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, khó khăn, nguy hiểm để viết nên những trang sử vàng về cuộc trường kỳ kháng chiến, tạo nên “dáng đứng Việt Nam” trong dòng chảy của thời đại. Trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, các đồng chí, bằng lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quả cảm và ý chí kiên trung, đã vượt lên mọi mất mát, hy sinh để góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhiều đồng chí đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ ở khắp các chiến trường ác liệt, từ Bắc vào Nam, từ núi cao đến biển rộng, từ núi rừng Tây Nguyên tới đồng bằng ven biển. Bước chân các đồng chí đi trên khắp mọi nẻo đường thân yêu của Tổ quốc, người Bắc vào Nam, người Nam ra Bắc. Có các đồng chí trở về với vết thương, bệnh tật trên thân thể, với ký ức chiến tranh in sâu trong tâm trí. Có những người tiếp tục lặng thầm cống hiến cho đất nước trong thời bình, từ công tác xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến giáo dục thế hệ trẻ.

“Trong giờ phút thiêng liêng tràn đầy ký ức này, chúng ta nhớ về những tình cảm mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Bác từng nói “miền Nam trong trái tim tôi. Ngày nào tôi cũng nghĩ tới đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Tôi thương miền Nam lắm, tôi nhớ miền Nam lắm” và “Đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà... Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam - Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”. Tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay xin báo cáo với Bác rằng, mong muốn, ước nguyện của Bác về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được các thế hệ cháu con thực hiện. Tất cả các đại biểu khách mời hôm nay đều là những người trực tiếp thực hiện ý nguyện của Bác”, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.

Chia sẻ về một số vấn đề Nhân dân đang rất quan tâm, nhất là những chủ trương liên quan đến “quốc kế - dân sinh”. Trong đó có nâng cao đời sống của Nhân dân, Tổng Bí thư cho biết, trong năm 2025, có ba việc quan trọng: thứ nhất là, phải



● Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu.

(Ảnh: Nguyễn Vũ)

## Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chiều qua (21/4), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Buổi gặp mặt là dịp để lắng nghe các ý kiến, đánh giá những chiến công và đóng góp to lớn của các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh là đại diện của một thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng, được bạn bè năm châu khâm phục. Cho dù trên cương vị nào, các đồng chí cũng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng và tâm huyết của người chiến sĩ cách mạng, cống hiến, hy sinh quên mình cho sự nghiệp cách mạng về vang của Đảng và Nhân dân ta. **LAM HẠNH**

chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, theo kế hoạch diễn ra vào quý I năm 2016; thứ hai là, chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm xây dựng Nhà nước kiến tạo, phục vụ Nhân dân; thứ ba là, năm 2025, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên.

“Bác Hồ từng căn dặn trước khi Người đi xa “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”. Do vậy, mục tiêu lớn nhất, trọng tâm nhất, cấp thiết nhất lúc này là phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống của Nhân dân, để cho mọi người dân từ nông thôn tới thành thị, từ nông dân tới công nhân, từ cụ già tới các cháu bé phải có cơm ăn, áo mặc, có cuộc sống an toàn, hạnh phúc; không chỉ ăn no, mặc ấm mà còn phải tiến tới ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp, sống vui, sống khỏe. Đảng có trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu ngày một cao hơn về đời sống tinh thần và vật chất cho mọi người dân. Đó là ước nguyện của Bác Hồ, đó là mục tiêu đi tới của xã hội xã hội chủ nghĩa. Những quyết định miễn học phí cho học sinh từ mẫu giáo tới hết phổ thông trung học; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu để mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm; xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025; thực hiện các chính sách xã hội thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đối với người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, Nhân dân ở những vùng kháng chiến

trong chiến tranh, vùng bị chiến tranh tàn phá... đều là “những việc cần làm ngay” mà Trung ương, Chính phủ đã đề ra”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, theo Tổng Bí thư, đây là chủ trương xuất phát từ tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước lâu dài. Mục tiêu bao trùm của chủ trương này là làm sao nhanh chóng mang lại cuộc sống thực sự ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, đất nước ngày một hùng cường; để Việt Nam hội nhập mạnh mẽ hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại; mở rộng không gian phát triển, tạo lợi thế so sánh và dự địa phát triển mới cho các đơn vị hành chính mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và đi đến thống nhất cao về thực hiện chủ trương này. Nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ và coi đây thực sự là một cuộc cách mạng.

“Trong không gian phát triển mới, các địa phương sẽ bổ sung, hỗ trợ, liên kết, đồng hành cùng tiến bước. TP Hồ Chí Minh mở rộng sẽ không chỉ bao gồm TP Hồ Chí Minh hiện nay cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, mà còn gắn bó sâu sắc hơn với toàn bộ các tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang... để “tái thiết kế chiến lược phát triển vùng”, nhằm phát huy tối đa lợi thế riêng biệt của từng địa phương để tạo nên một tổng thể mới vượt trội hơn tổng các phần cộng lại”, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ. **TRƯỜNG GIANG**

## Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Phúc

Sáng 21/4, tại huyện Lập Thạch, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Tại Hội nghị, cử tri tỉnh bày tỏ quan tâm đến các vấn đề như: mức thuế đối ứng cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính; mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số giai đoạn 2026 - 2030...

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của bà con cử tri gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, về quan hệ thương mại với Hoa Kỳ, Việt Nam rất bình tĩnh, tự tin, sáng suốt để xử lý tình huống với tinh thần cao nhất là đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để duy trì quan hệ thương mại và đầu tư phát triển ổn định bền vững trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao năm 2025.

Về giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và 2 con số giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, trong đó Vĩnh Phúc phải tăng trưởng 9%. Đồng thời, đặt mục tiêu bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính... Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tinh thần của Chính phủ là “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả cụ thể, đo lường, lượng hóa, cân đong, đo đếm được”.

**N.GIANG**

## VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM: Cần chuyển đổi số toàn diện

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 190/TB-VPCP ngày 21/4/2025 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Viện trong thời gian qua, đồng thời cơ bản thống nhất với định hướng phát triển và các đề xuất, giải pháp đã được đưa ra. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghệ vũ trụ, hydro xanh, điện hạt nhân, sinh học, bán dẫn, đường sắt tốc độ cao, công nghệ số, AI, tự động hóa, khoa học biển, khoa học vật liệu, môi trường và lưu trữ năng lượng...

Phó Thủ tướng yêu cầu Viện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đề nghị Viện đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ trọng điểm như robot, xe tự hành, UAV, bán dẫn, vật liệu mới, lượng tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Viện cũng cần chuyển đổi số toàn diện, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) để tận dụng cơ chế vượt trội phục vụ nghiên cứu. **H.GIANG**

# Doanh nghiệp Cần Thơ phải tiên phong, dẫn dắt doanh nghiệp cả vùng phát triển

Sáng 21/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có cuộc tiếp xúc cử tri là đại diện doanh nghiệp trên địa bàn trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.



● Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu chung của cả nước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại Hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo cử tri về dự kiến nội dung, Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và phát biểu tiếp thu, ghi nhận, bước đầu giải quyết kiến nghị của cử tri. Trước yêu cầu bối cảnh tình hình mới, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV được tổ chức sớm hơn 15 ngày theo quy định. Quốc hội tiếp tục thực hiện 3 chức năng quan trọng về lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến, thông qua số lượng văn bản kỷ lục, nhiều nhất từ trước đến nay (11 luật, nghị quyết liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; 32 luật, nghị quyết tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực). Các cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển quan trọng, nổi bật thời gian qua và vị thế, vai trò quốc tế ngày càng cao của đất nước; phấn khởi, tự hào trước các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng tiếp xúc cử tri trong không khí hào hùng, phấn khởi, tự hào cùng cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nhấn mạnh cần tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần "thần tốc, táo bạo" trong phát triển đất nước. Chúng ta vừa đồng loạt khởi công 80 công trình, dự án lớn ở cả 3 miền trên cả nước, với tinh thần "thời điểm đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt và kết quả đặc biệt".

Thủ tướng đánh giá, việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề lần này rất phù hợp trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động tới hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời, Đảng, Nhà nước xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm phải chăm lo, ủng hộ, xây dựng cơ chế, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính

*Thủ tướng chia sẻ, nhấn mạnh những bài học quan trọng về không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"; Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi; phát triển "thuận thiên", bám sát tình hình, thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình; phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm phải cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó; phân công "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền".*

đáng của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Cần Thơ phải tiên phong, tiêu biểu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phải phát triển mạnh mẽ hơn, dẫn dắt doanh nghiệp cả vùng phát triển.

Theo Thủ tướng, Kỳ họp thứ 9 sắp tới là kỳ họp nhiều văn bản nhất, quan trọng nhất trong nhiệm kỳ này, thời gian dài với nhiều việc lớn. Theo đó, sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp, các luật liên quan để sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân hơn, chuyển từ trạng thái thụ động giải quyết công việc sang trạng thái chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, sửa đổi nhiều luật để tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn", "nút thắt" thể chế, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Đồng thời, Quốc hội sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng liên quan trung tâm tài chính quốc tế, hội nhập, phát triển kinh tế tư nhân, nhà ở xã hội... và tăng cường giám sát tối cao.

Theo Thủ tướng, chúng ta phải phát triển "thuận thiên", phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, của khu vực, của địa phương, của doanh nghiệp; tuyệt đối không hoang mang,

lo sợ, cũng không lơ là, chủ quan, giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, kiên định, kiên trì; phát huy giá trị cốt lõi của dân tộc, tăng cường đoàn kết, thống nhất, thích ứng, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình, những cú sốc bên ngoài, lựa chọn những giải pháp phù hợp để vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên phát triển.

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục khẩn trương thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động thông suốt; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đạt 8% trở lên và chuẩn bị tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Tập trung triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Rà soát, tháo gỡ các dự án khó khăn, giải quyết các dự án kéo dài, lãng phí, trong đó có một số dự án trên địa bàn Cần Thơ. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, chăm lo cho những người yếu thế, khó khăn; triển khai quyết liệt phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" và đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội... **Đ.T**

## TIN TỨC

### Giải quyết được 5 phương thức giao thông thì Đồng bằng sông Cửu Long thoát nghèo

Trong chương trình công tác tại các tỉnh, thành phố phía Nam, chiều 21/4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp các Bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đồng bằng sông Cửu Long rất trù phú, giàu tiềm năng, giàu truyền thống cách mạng. Sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, quản lý, mang lại nhiều thành quả phát triển cho Nhân dân cả nước, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn có 2 "nút thắt" lớn về giao thông và nhân lực, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, thúc đẩy, Chính phủ rất quyết liệt chỉ đạo để giải quyết 2 "nút thắt" này cho vùng.

Nêu 3 yêu cầu lớn với các dự án là: Kịp và vượt tiến độ; bảo đảm và nâng cao chất lượng; không đội vốn, đội giá; đồng thời không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm vệ sinh, hoàn nguyên môi trường. Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương từ nay tới cuối nhiệm kỳ cần chuẩn bị sẵn sàng để triển khai các dự án trong giai đoạn tới năm 2030, gồm đoạn cao tốc từ Cà Mau tới Đất Mũi và từ Đất Mũi tới cảng Hòn Khoai từ Cà Mau (từ nay tới cuối năm phải khởi công), hoàn thành thêm 600km cao tốc trong nhiệm kỳ tới để tới năm 2030 Đồng bằng sông Cửu Long có ít nhất 1.200km cao tốc.

Cùng với đó, triển khai các dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau, Phú Quốc, Rạch Giá; các cảng biển như Cái Cui, Trần Đề, Hòn Khoai; các cảng thủy nội địa để khai thác hệ thống đường sông; tuyến đường sắt từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. Thủ tướng nhấn mạnh, giải quyết được 5 phương thức giao thông (đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt) thì Đồng bằng sông Cửu Long thoát nghèo. Do đó, chúng ta phải quyết tâm làm, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành. Cùng với đó, ứng phó các vấn đề sụt lún, sạt lở, hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. **X.L**

### Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến rất phức tạp

Chiều 21/4, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đầu năm đến nay diễn biến rất phức tạp, xảy ra một số vụ việc rất nghiêm trọng tại một số địa phương, trong đó có việc sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng. Trong bối cảnh chúng ta đang triển khai sắp xếp bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức có thay đổi, đòi hỏi hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phải chủ động, quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là không để khoảng trống để các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng.

Đánh giá các lực lượng chức năng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm như vụ sửa giả ở Hà Nội, thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả ở Thanh Hóa... song Phó Thủ tướng cho rằng, nhìn nhận khách quan, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiện chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý nhà nước và kỳ vọng của người dân. Một số nơi chưa thực sự bám sát tình hình địa bàn, chưa làm tốt trách nhiệm, thậm chí còn buông lỏng trong việc đôn đốc, kiểm tra. Vẫn còn xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, lo lắng trong Nhân dân.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, trong quý I/2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 30.651 vụ việc vi phạm (giảm 0,77% so với cùng kỳ). Trong đó, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6.754 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 74,51% so với cùng kỳ); 22.774 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 11,06% so với cùng kỳ); 1.113 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (giảm 20,9% so với cùng kỳ); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.616,7 tỷ đồng (tăng 59,45% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 1.328 vụ (tăng 18,36% so với cùng kỳ), 2.046 đối tượng (tăng 21,35% so với cùng kỳ). **P.MAI**

## Đưa Nghị quyết số 189/2025/QH15 vào cuộc sống: Đốc sức hiện thực hóa “giấc mơ” điện hạt nhân Ninh Thuận

LTS: Quyết định tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và ban hành một số cơ chế, chính sách đặc biệt để triển khai Dự án này là một trong những bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và thực hiện được cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết tại COP26. Đồng thời đây cũng là nền tảng để Việt Nam xây dựng một nền kinh tế xanh, hiện đại và bền vững trong tương lai, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

# Bài 1: Kỳ vọng vào dự án được tái khởi động sau 8 năm tạm dừng

Việc tái triển khai Dự án điện hạt nhân sẽ tạo điều kiện để Việt Nam tiến xa hơn trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, khi công nghệ hạt nhân không chỉ dừng lại ở sản xuất điện mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ quốc gia, tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp điện hạt nhân.

### 3 lợi ích lớn nhất của việc khởi động lại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Dự án điện hạt nhân (ĐHN) Ninh Thuận được Quốc hội phê duyệt lần đầu vào năm 2009 (Nghị quyết số 41/2009/QH12) với tổng công suất 4.000MW, chia thành 2 nhà máy trên diện tích 1.642ha. Tuy nhiên, đến năm 2016, Quốc hội ra Nghị quyết số 31/2016/QH14 tạm dừng Dự án vì nhiều yếu tố khách quan. Sau khi Dự án dừng thực hiện theo Nghị quyết 31, các địa điểm này (1.642ha) đã được quy hoạch làm đất dự trữ chiến lược lâu dài cho năng lượng để có thể tiếp tục xây dựng nhà máy ĐHN khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Ngày 25/11/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án ĐHN Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu Chương trình ĐHN tại Việt Nam.

Tại phiên bế mạc chiều 30/11/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung đồng ý tiếp tục chủ trương đầu tư Dự án ĐHN Ninh Thuận. Trước đó, Luật Điện lực (sửa đổi) quy định một số chính sách phát triển ĐHN cũng được Quốc hội thông qua, tạo cơ sở pháp lý cho việc hiện thực hóa chủ trương này.

Ngày 5/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khảo sát địa điểm Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện để tái khởi động Dự án ĐHN. Trước đó một ngày, tại Phiên họp chuyên đề pháp luật, Chính phủ cũng đã xem xét đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Trong bối cảnh hiện nay, khi các nhà máy nhiệt điện than đang đối mặt với thách thức lớn liên quan đến cam kết giảm phát thải ròng; còn điện mặt trời và điện gió tuy được kỳ vọng là nguồn năng lượng xanh trong tương lai nhưng thiếu ổn định và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, thì việc tái khởi động Dự án là một lựa chọn cần thiết, chiến lược. Điều này đáp ứng yêu cầu phát triển về nguồn cung năng lượng bền vững với giá cả hợp lý mà nền kinh tế đang đòi hỏi.

Tại Hội nghị Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024 vào chiều 7/12/2024, Thủ tướng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã phân tích 3 lợi ích lớn nhất của việc khởi động lại Dự án ĐHN Ninh Thuận.

Thứ nhất, ĐHN có khả năng tạo ra nguồn năng lượng nền sạch, đáp ứng tiêu chuẩn kép trong xu thế phát triển xanh, năng lượng tái tạo hiện nay. Nếu không có năng lượng nền



● Nơi xây dựng Khu tái định cư thuộc Dự án Nhà máy điện hạt nhân 2 tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

để cân đối với sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo thì sẽ rất nguy hiểm. Cùng với ĐHN, các loại hình năng lượng khác sẽ bảo đảm tiêu chí an ninh năng lượng đi kèm phát triển năng lượng xanh.

Thứ hai, Dự án ĐHN Ninh Thuận khi hoạt động sẽ góp phần cung cấp nguồn năng lượng an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ cho tỉnh Ninh Thuận mà cho toàn quốc. Trong tương lai với xu hướng phát triển năng lượng xanh có thể hướng tới xuất khẩu năng lượng.

Thứ ba, ĐHN sẽ tạo động lực để Việt Nam tiến tới có nền tảng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ nguyên tử, kéo theo đó là cả ngành công nghiệp phụ trợ, nhân lực công nghệ cao cho đất nước.

Tiếp đến, ngày 19/2/2025, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 189/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án ĐHN Ninh Thuận. Theo đó, quy định một số cơ chế và chính sách đặc biệt như triển khai đồng thời việc đàm phán với đối tác đã ký kết điều ước quốc tế hoặc với các đối tác khác để ký kết điều ước quốc tế về hợp tác xây dựng, cấp tín dụng cho thực hiện Dự án, song song với quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư; áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn đối với gói thầu chia khóa trao tay xây dựng nhà máy chính với nhà thầu trong điều ước quốc tế... Có thể khẳng định Nghị quyết 189 là một bước đi cần thiết để phát triển năng lượng hạt nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, để bảo đảm thành công của Dự án, các cơ chế, chính sách đặc biệt này cần được triển khai một cách minh bạch, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, môi trường và đấu thầu.

### Những “núi” công việc “vừa chạy, vừa xếp hàng”

Với quyết tâm chính trị cao nhất từ Trung ương, Dự án mang tầm cỡ quốc gia này đã được Ninh Thuận triển khai một cách khẩn trương. Ngay từ cuối tháng 1/2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Dự án nhà máy ĐHN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Tổ giúp việc. Theo đó, Chủ tịch UBND

bật là nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, tiến độ việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc Đề án ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 & 2. Cùng với đó là nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy trình rút gọn để làm cơ sở triển khai thực hiện chủ trương tái khởi động Nhà máy ĐHN Ninh Thuận.

### Cần di dời dân xong trong 2025

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, công tác giải phóng mặt bằng cho cả 2 Nhà máy ĐHN và tái định cư cho người dân để ổn định đời sống Nhân dân được thực hiện xong trong năm 2025. Nói cách khác, Ninh Thuận phải xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn tất thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai khu tái định cư, khu tái định canh, hoàn thành trong năm 2025.

Cho đến đầu tháng 2/2025, theo Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), công tác xây dựng phương án bồi thường, di dân, tái định cư, tái định canh tại hai Dự án Nhà máy ĐHN đã cơ bản xong. Tại Dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam Trương Xuân Vỹ cho biết, dự kiến sẽ thu hồi khoảng 480ha đất, trong đó, khu Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 hơn 418ha và khu tái định cư hơn 62ha (bao gồm 24,2ha diện tích dự kiến mở rộng). Hiện, địa phương đã có thống kê sơ bộ số liệu hộ dân nằm trong vùng dự án cần phải di dời, cụ thể diện tích các loại đất. Để bảo đảm chuẩn xác, toàn diện, địa phương đang tập trung lực lượng khảo sát đến thực địa để rà soát, kiểm kê các số liệu liên quan đến đất, nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc, hoạt động dân sinh, cây trồng, vật nuôi... của người dân và khu vực tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải Nguyễn Trúc Hòa cũng thông tin về tiến độ Dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2, huyện đã tiến hành khảo sát xong trong tháng 2/2025. Song song đó, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thu hồi đất và ban hành thông báo thu hồi đất đến các hộ dân để người dân biết việc triển khai Dự án Nhà máy ĐHN. Trước đó, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp dân, thông tin chủ trương tái khởi động Nhà máy ĐHN. Đối với đất tái định cư, diện tích quy hoạch là 43,65ha, trong đó diện tích phân lô đất ở khoảng 21ha.

Theo ông Hòa, tháng 11/2024, trước khi Tổng Bí thư Tô Lâm vào làm việc, huyện đã triển khai khảo sát thông tin bằng phiếu đến các hộ dân, trên 90% người dân đồng thuận với chủ trương. Để bảo đảm nguồn sống cho người dân, từ năm 2009, Nhà nước đã có quy hoạch vùng tái định canh cho người dân (159ha). Hiện người dân vẫn đang sản xuất ở đây và theo kế hoạch, phần đất tái định canh người dân đang canh tác sẽ tiếp tục giữ nguyên, còn phần đất chưa sử dụng khoảng 30ha sẽ bố trí cho người dân có nhu cầu.

(Còn nữa)  
THỰC QUYÊN -  
KHÁNH TOÀN -  
DUY KHƯƠNG

Tại phiên thảo luận tổ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, nêu vấn đề “Làm thế nào để đáp ứng đủ lực nguồn năng lượng để cho phát triển?”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng phải phát triển điện hạt nhân và yêu cầu phải làm rất nhanh, làm đồng bộ các khâu.

tỉnh Trần Quốc Nam làm Trưởng Ban, tất cả các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, một số ban Đảng và lãnh đạo của hai huyện Thuận Nam và Ninh Hải (Bí thư, Chủ tịch UBND) là thành viên, tổng cộng 24 người.

Tại Kế hoạch số 517 /KH-UBND ngày 10/2/2025, UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu triển khai 6 nhóm nhiệm vụ để thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy ĐHN cho thấy khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi cả hệ thống chính trị của Ninh Thuận phải vào cuộc. Tuy nhiên, các nhóm nhiệm vụ chính có thể gói gọn trong công tác quản lý đất đai sau khi thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng tại khu vực triển khai Dự án. Song song đó là việc thực hiện quy trình kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức tái định canh, tái định cư cho người dân nhường đất xây dựng Nhà máy ĐHN trên địa bàn huyện Thuận Nam và Ninh Hải. Ngoài ra là nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh để đề xuất, kiến nghị những phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án với Chính phủ và các Bộ, ngành cũng được giao cho các sở liên quan.

Các chương trình lớn để triển khai Dự án cũng đã được xây dựng. Trong đó, đáng chú ý nhất là chương trình thực hiện dự án di dân, tái định cư nhà máy ĐHN do UBND tỉnh làm chủ đầu tư. Theo Sở Công Thương (Giám đốc Sở là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo), việc đền bù, giải phóng mặt bằng được giao cho 2 huyện Thuận Nam và Ninh Hải. Đặc biệt, 2 huyện phải quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực triển khai Dự án, không để xảy ra tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai, tài sản, xây dựng nhà ở, công trình không đúng quy định để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Theo ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, địa phương đang khẩn trương triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ cấp bách. Nội

# Đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật



● Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: PV)

**Chiều 21/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong công tác xây dựng pháp luật. Ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cùng tham dự.**

Dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội khác với quy định của luật hiện hành nên các quy định có khác biệt, vượt trội so với quy định của pháp luật hiện hành. Các quy định mang tính đặc thù, vượt trội đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, có khả năng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, yêu cầu cấp bách từ thực tiễn và thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội.

Các nội dung đề xuất về cơ chế đặc thù, vượt trội đều bảo đảm nguyên tắc tuân thủ và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 119-KL/TW, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đề án nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về phạm vi của các nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, cộng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) khi làm công tác xây dựng pháp luật; bảo đảm định mức vượt trội từ ít nhất 3 - 5 lần so với định mức theo quy định hiện tại; thành lập Quỹ hỗ trợ nghiên cứu, xây

dựng chính sách, pháp luật, trực thuộc Bộ Tư pháp hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận và do ngân sách nhà nước bảo đảm; xây dựng, phát triển, quản lý hạ tầng công nghệ phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công tác xây dựng pháp luật...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, đây là dự thảo Nghị quyết khó nhưng thiết thực, mang đậm dấu ấn và vai trò chủ lực của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật. Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị tiếp tục đầu tư công phu, bài bản hơn nữa.

Về định hướng chính sách, Bộ trưởng cho rằng, cần tập trung vào ba nhóm trụ cột: cơ chế tài chính, nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin - chuyển đổi số. Tư duy xây dựng chính sách phải mạnh mẽ hơn, khả thi hơn, phản ánh được tính thân thiện đổi mới trong công tác hoàn thiện thể chế. Mỗi quy định trong dự thảo phải thực sự là một cơ chế, chính sách có tác động cụ thể, rõ ràng.

Bộ trưởng lưu ý, nội dung từng điều trong dự thảo Nghị quyết phải rõ cơ chế, chính sách. Với những nội dung mang tính định lượng, cần có luận cứ chặt chẽ, theo đó, Bộ trưởng cũng cho ý kiến cụ thể về các nhóm đối tượng được hưởng mức phụ cấp đặc thù 150%; bảo đảm chi cho công tác xây dựng pháp luật, kèm danh mục cụ thể, xây dựng cơ chế chi tiêu linh hoạt, cho phép các đơn vị chủ động điều chỉnh nội dung chi tiêu

trong phạm vi được phân bổ...

Về thành lập Quỹ hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, Bộ trưởng đề nghị làm rõ cơ chế chi tiêu, phạm vi hoạt động, quy định cơ chế pháp lý bảo đảm công khai, minh bạch, không trục lợi, không lợi ích nhóm gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Về nguồn nhân lực, Bộ trưởng đề nghị bổ sung cơ chế đặc thù trong đào tạo, tuyển dụng, sử dụng. Có thể áp dụng học bổng, miễn học phí với sinh viên xuất sắc; có chính sách thu hút nhân tài từ bên ngoài, nguồn lực ở bên trong về làm công tác xây dựng pháp luật; xây dựng cơ chế tuyển dụng, điều động cán bộ có trình độ, kinh nghiệm về địa phương, sang pháp chế các Bộ, ngành khác làm công tác xây dựng pháp luật; có chính sách ưu đãi, phụ cấp đối với cán bộ làm công tác này...

Về hạ tầng công nghệ thông tin, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác xây dựng pháp luật; tập trung thực hiện đề án xây dựng dữ liệu lớn về xây dựng pháp luật; đề án phát triển sản phẩm, dịch vụ ứng dụng AI... Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho hoạt động này áp dụng theo Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

**CHÂU DƯƠNG**

## HỌC VIỆN TƯ PHÁP:

### Tập huấn phương thức thực tập tại chỗ trong Chương trình đào tạo nghề luật sư

Vừa qua, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn: “Phương thức thực tập tại chỗ trong Chương trình đào tạo nghề luật sư theo hệ thống tín chỉ” tại Hòa Bình.

Học phần thực tập trong các Chương trình chi tiết đào tạo nghề luật sư theo hệ thống tín chỉ và Chương trình chi tiết đào tạo nghề luật sư chất lượng cao theo hệ thống tín chỉ được thiết kế thành 2 phần:

Thực tập tại chỗ và Thực tập tại các tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật, cơ quan tổ chức khác.

Trong đó, Thực tập tại chỗ được thực hiện qua các buổi diễn án trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính; các buổi thực hành đối thoại trong lĩnh vực hành chính; trọng tài, hòa giải, thương lượng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại;

thực hành tiếp xúc khách hàng trong lĩnh vực hình sự, tư vấn; thực hành kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận, lập luận trong kỹ năng chung.

Việc thiết kế học phần thực tập trong Chương trình đào tạo nghề luật sư nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đó là chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Muốn đạt được mục tiêu đó, người học phải được “đặt” vào “trải nghiệm thực sự” trong các môi trường thực tế để có được sự nhận thức, thấm thấu và thấu hiểu

thực tế thực hành nghề, qua đó hình thành được những kỹ năng và giá trị cốt lõi cho việc thực hành nghề trong tương lai.

Kết quả của Hội nghị tập huấn sẽ được tích hợp nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp hướng đến thực tế thực hành nghề, chuyển hóa tri thức được học sang năng lực của một người thực hành nghề luật sư trong tương lai gắn với khả năng giải quyết vấn đề, nhận diện các giá trị nghề nghiệp, đạo đức và bản lĩnh của nghề luật sư. **M.PHƯƠNG**

## Tăng cường hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp giữa Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 21/4, tại Trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã tiếp và làm việc với ông Lý Đạo Quân, Giám đốc Sở Tư pháp Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Quảng Tây.



● Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tiếp khách quốc tế. (Ảnh: PV)

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển đi vào chiều sâu; hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực, sâu sắc, thực chất và toàn diện. Mỗi quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc cũng ngày càng được khẳng định sau các chuyến thăm và mới đây nhất là chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam (từ ngày 14 - 15/4/2025).

Thứ trưởng cũng bày tỏ vui mừng vì trong thời gian qua, các cơ quan tư pháp địa phương của hai bên, đặc biệt là các Sở Tư pháp có chung đường biên giới đã có nhiều hoạt động giao lưu đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, hai Bộ trưởng Tư pháp đã ký Thỏa thuận về tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, dự kiến tổ chức từ ngày 26/6 - 1/7/2025 tại Trung Quốc (tại Bắc Kinh và tỉnh Nam Ninh) mở ra một cơ chế hợp tác bài bản giữa Sở Tư pháp của các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc nói riêng và cơ chế hợp tác toàn diện, tổng thể giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp của hai bên từ Trung ương đến địa phương nói chung.

Tin tưởng Hội nghị sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, Thứ trưởng mong Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Tây trên cơ sở buổi làm việc với Bộ Tư pháp lần này sẽ nắm thêm được tình hình công tác chuẩn bị của Việt Nam, thông tin đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc để Hội nghị diễn ra thành công nhất.

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp Quảng Tây tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở Tư pháp Việt Nam có chung đường biên giới tham gia tích cực và chủ động vào công tác chuẩn bị Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác tư pháp địa phương, phối hợp xử lý các vấn đề pháp luật và tư pháp của người dân và doanh nghiệp ở khu vực biên giới.

Nhấn mạnh việc tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp Quảng Tây tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Sở Tư pháp địa phương Việt Nam và các cơ quan pháp luật và tư pháp có liên quan ngày càng thực chất, hiệu quả góp phần tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói chung và hợp tác giữa các địa phương nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thực hiện mục tiêu Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc. **H.GIANG**

# Khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân về sáp nhập đơn vị hành chính

Các hoạt động ở các địa phương cho thấy sự khẩn trương, nỗ lực hết sức mình của các địa phương trên cả nước trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng và chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm.



● Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với 3 địa phương về công tác sắp xếp các đơn vị hành chính. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

Chỉ vài ngày sau khi kết thúc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giữa tuần qua - ngày 16/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 3 chuyên đề, trong đó có chuyên đề về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước đó 2 ngày - ngày 14/4, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đã ký ban hành Kết luận 150-KL/TW hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới.

Ngày 14/4, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đã ban hành Kế hoạch số 47 về thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp. Ban hành kèm theo Kế hoạch này là phụ lục nội dung, nhiệm vụ thực hiện sắp xếp sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã và xây dựng hệ thống CQĐP 2 cấp. Phụ lục nêu rõ từng thời điểm trong năm 2025, 2026, các cơ quan hữu quan, các tỉnh, TP phải hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể.

Cũng trong ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 758/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 2 cấp; Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 2 cấp. Đề án nêu rõ phương án sắp xếp cụ thể đối với 52 ĐVHC cấp tỉnh; Kế hoạch chỉ rõ

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào ngày 16/4 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: Sáp nhập các xã, phường quá rộng không quán xuyên được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân; Sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến công kênh, kém hiệu quả.

việc sửa đổi, bổ sung nhiều luật, nghị quyết phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy...

Trên cơ sở hướng dẫn sát sao, kịp thời, vạch rõ từng nhiệm vụ, thời gian hoàn thành của Trung ương, một số địa phương đã họp thống nhất thành lập các Tổ công tác chung để thực hiện các nội dung nhiệm vụ Trung ương giao về sáp nhập như Yên Bái và Lào Cai; Quảng Ngãi và Kon Tum; Hưng Yên và Thái Bình... Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp có buổi làm việc vào chiều 19/4 với Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh, gồm Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh 3 tỉnh thời gian qua đã cùng nhau chia sẻ, đoàn kết, thống nhất, phối hợp tốt, tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo.

Một số địa phương đã sớm có quyết sách sắp xếp ĐVHC và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 2 cấp. Điển hình, ngày 18/4, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua phương án sắp xếp 273 ĐVHC cấp xã thành 102 ĐVHC mới với 78 phường và 24 xã, bảo đảm chỉ tiêu giảm từ 60 - 70% của Trung ương và phù hợp tiêu chí về diện tích xã, phường.

Ngày 20/4, dù là chủ nhật nhưng HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vẫn tổ chức kỳ họp để xem xét và thống nhất thông qua Nghị quyết về sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh và cấp xã. Theo đó, tổng số ĐVHC cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập là 43

xã, phường (gồm 35 xã và 8 phường), giảm 60,19% so với hiện nay. Các đại biểu cũng thảo luận và thống nhất phương án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, là thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương trên cơ sở sáp nhập ĐVHC tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ. Trung tâm hành chính - chính trị của ĐVHC cấp tỉnh mới thành lập sẽ đặt tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Các địa phương khác lại đang tổ chức ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã. Nội bật, ngày 20/4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản thông báo về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Theo đó, TP Hà Nội với tổng diện tích gần 3.360km<sup>2</sup>, 30 ĐVHC cấp huyện và dân số khoảng hơn 8,5 triệu người, giảm từ 526 phường xã xuống còn 126. Sáng 20/4, Bắc Ninh cũng ra quân tổ chức thực hiện nội dung lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Đề án sắp xếp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang và dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Bắc Ninh...

Việc các địa phương chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo từ Trung ương và phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các địa phương với nhau đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, nhất trí, không có tư tưởng quyền anh, quyền tòi, địa phương này, địa phương kia mà tất cả vì lợi ích chung của đất nước, vì Nhân dân. Đây chính là cơ hội, tiền đề để đất nước ta phát triển giàu mạnh trong giai đoạn mới như kỳ vọng, mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm. T.HOÀNG

## Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, động viên các khối điều binh, điều hành

Sáng qua (21/4), Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các khối điều binh, điều hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đang luyện tập tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Trực tiếp kiểm tra thực tế, thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực vượt bậc của các quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt lần này. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá, các đồng chí đã và đang thể hiện bản lĩnh, tác phong, kỷ luật, sức mạnh và nét đẹp chính quy, hiện đại của Quân đội cách mạng.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, lễ điều binh, điều hành không chỉ là hoạt động mang tính nghi lễ, mà còn là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Thời gian tới sự kiện không còn dài, do vậy, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn các cơ quan chỉ đạo, đơn vị tổ chức, từng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", nâng cao chất lượng luyện tập, rèn luyện bản lĩnh, giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo ấn tượng tốt đẹp với Nhân dân và bạn bè quốc tế. HỒNG LINH

## Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Trung Phi

Sáng qua (21/4), tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Sĩ quan vinh dự được trao Quyết định lần này là Thiếu tá Sĩ Tấn Phi Long (Quân khu 7) thay thế Thượng tá Nguyễn Sĩ Hiếu đảm nhiệm vị trí Quan sát viên Quân sự, Phái bộ MINUSCA. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị triển khai cho Thiếu tá Sĩ Tấn Phi Long đã cơ bản hoàn tất và đồng chí sẵn sàng lên đường vào ngày 28/4.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Thiếu tá Sĩ Tấn Phi Long được tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện và tạo nguồn nhân lực cho nhiệm vụ quan trọng này.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng Thiếu tá Phi Long sẽ phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao nhất để vượt qua những khó khăn tại địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị đồng chí quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội cũng như quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm kỳ công tác; làm tốt công tác hậu phương gia đình để yên tâm thực hiện nhiệm vụ xa Tổ quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng yêu cầu Thiếu tá Sĩ Tấn Phi Long phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn. Qua đó, lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của người lính Bộ đội Cụ Hồ, cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đến nay đã có gần 1.100 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được Bộ Quốc phòng triển khai theo cả hình thức cá nhân và đơn vị. Thời gian tới, sẽ có thêm nhiều cá nhân, lực lượng ưu tú của Việt Nam đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. NHẬT TUẤN

**QUY ĐỊNH CHỦ THỂ BAN HÀNH VĂN BẢN TRONG TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ:**

# Cần phản ứng linh hoạt, kịp thời khi thị trường tài chính thế giới thay đổi

**Tại Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam vừa qua, nhiều đại biểu bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề áp dụng pháp luật tại TTTCQT.**



● Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Lê Thị Nga.



● Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh trong bài: Cổng TTĐT QH)

## Đề xuất cho Chính phủ được ban hành nghị định để xử lý vấn đề phát sinh

Theo dự thảo Nghị quyết, để tạo cơ sở pháp lý xử lý các xung đột pháp luật trong trường hợp có sự khác nhau giữa Nghị quyết với các luật, nghị quyết hiện hành có liên quan và các luật, nghị quyết ban hành sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực, trên cơ sở thứ bậc về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và tính thống nhất với quy định tại Điều 58 Luật Ban hành VBQPPL, dự thảo Nghị quyết quy định về áp dụng pháp luật.

Cụ thể, xác định pháp luật áp dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh tại TTTCQT như sau: Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn; VBQPPL do Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát TTTCQT ban hành theo quy định của Chính phủ (liên quan đến vấn đề này, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù, khác với quy định của Luật Ban hành VBQPPL là cho phép Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát TTTCQT được ban hành VBQPPL để bảo đảm tính linh hoạt và phản ứng kịp thời, thích ứng nhanh với biến động của thị trường tài chính); Pháp luật hiện hành của Việt Nam trong trường hợp các văn bản quy định nêu trên không quy định.

Đối với giao dịch có ít nhất một bên tham gia giao dịch là Thành viên TTTCQT, các bên trong giao dịch được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng nước ngoài đối với giao dịch đó, trừ trường hợp giao dịch liên quan đến bất động sản tại Việt Nam.

Việc xử lý xung đột pháp luật được áp dụng theo các nguyên tắc sau: Trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị quyết này và các văn bản hướng dẫn Nghị quyết này với các luật, nghị quyết

khác của QH và các văn bản hướng dẫn thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này và các văn bản hướng dẫn Nghị quyết này. Trường hợp Nghị quyết này và các văn bản hướng dẫn không quy định thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp luật, nghị quyết khác của QH ban hành sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn đối với Thành viên TTTCQT so với quy định tại Nghị quyết này thì Thành viên TTTCQT được áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn tại các luật, nghị quyết được ban hành sau. Đặc biệt, để tạo sự linh hoạt trong quá trình áp dụng, dự thảo Nghị quyết cho phép: “Trong quá trình thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ được ban hành nghị định để xử lý các vấn đề phát sinh khác với luật, nghị quyết của QH, pháp lệnh của UBTVQH và báo cáo QH tại phiên họp gần nhất”.

Đồng thời, nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và ngăn chặn các yếu tố có thể đe dọa an ninh quốc gia, dự thảo Nghị quyết quy định các VBQPPL về TTTCQT có thể đưa ra các biện pháp hạn chế đối với Thành viên TTTCQT.

Liên quan đến áp dụng pháp luật có một nội dung rất mới tại dự thảo Nghị quyết là cho phép Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát của TTTCQT được ban hành VBQPPL. Về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Lê Thị Nga phân tích, khoản 1 Điều 3 của Luật Ban hành VBQPPL có nêu quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc trong đơn vị hành chính nhất định. Trong khi đó, phạm vi, lĩnh vực hoạt động của TTTCQT chỉ

bao gồm các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thị trường vốn, bảo hiểm, quản lý tài sản... và các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Do vậy, bà Nga đề nghị cần nhắc việc nghị quyết này giao cho Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát TTTCQT được quyền ban hành VBQPPL theo hướng không cho Cơ quan này ban hành VBQPPL mà cần nhắc giao cho Bộ quản lý chuyên ngành ban hành VBQPPL. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát có văn bản điều hành bảo đảm tính linh hoạt và thích ứng nhanh với biến động của thị trường tài chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, trong Luật Ban hành VBQPPL hiện nay không có hình thức văn bản này bởi Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát không phải là chủ thể có thẩm quyền ban hành VBQPPL theo Luật Ban hành VBQPPL. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ đây là một cơ chế, chính sách đặc thù và Nghị quyết có thể quy định khác với quy định của Luật thì lại có thể chấp nhận được, đây coi như một cơ chế, chính sách đặc thù, vấn đề là chúng ta đánh giá sự cần thiết, thực tiễn kinh nghiệm hoạt động của các TTTCQT trên thế giới xem họ có cơ chế như thế này hay không và những ưu điểm, hạn chế của cơ chế đặc thù này như thế nào để chúng ta xem xét. Tính thống nhất đúng là một vấn đề nhưng với cách đặt vấn đề coi đây là một cơ chế, chính sách đặc thù thì chúng ta có thể xem xét.

Trường hợp có một hình thức VBQPPL do Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát ban hành và trình tự, thủ tục xây dựng loại VBQPPL này do Chính phủ quy định theo ông Tùng, sẽ đặt ra một loạt vấn đề cần phải làm rõ. Cụ thể, khi ban hành thì hiệu lực

pháp lý của văn bản là trong phạm vi của trung tâm, mà trung tâm có ranh giới địa lý, có khoảng không để xác định thì một văn bản ban hành ra chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa lý của TTTCQT đó hay phải hiểu như thế nào về hiệu lực không gian này. Vì VBQPPL có hiệu lực về không gian, thời gian, đối tượng áp dụng, bây giờ chúng ta quy định như thế này thì liệu VBQPPL đó có chịu sự điều chỉnh về các vấn đề về hiệu lực của Luật Ban hành VBQPPL hay không; nếu không, sẽ không có cơ sở nào để ban hành ra và có thể áp dụng được nó.

“Chúng tôi thấy rằng khi quan hệ đầu tư kinh doanh của các Thành viên TTTCQT như chúng ta nói ở đây, mặc dù có thể hoạt động kinh tế diễn ra trong trung tâm, nhưng mà mối quan hệ của nó không phải chỉ gói gọn trong trung tâm mà có quan hệ với những chủ thể khác tham gia đầu tư kinh doanh ở bên ngoài, không chỉ ở trong nước Việt Nam mà có thể ở quốc tế. Hiểu thế nào về hiệu lực không gian, thời gian và đối tượng áp dụng”, ông Tùng lý giải.

Cũng theo ông Tùng, mối quan hệ của loại VBQPPL này với hệ thống pháp luật Việt Nam như thế nào, có được quy định khác luật, nghị quyết của QH hay không? cơ chế kiểm soát đối với loại VBQPPL này, có thẩm quyền ban hành theo đúng trình tự, thủ tục nhưng một nội dung có vấn đề thì cơ quan nào có thể kiểm soát và bãi bỏ đối với loại VBQPPL này? Từ đó, ông Tùng cho rằng, đây là vấn đề cần phải tiếp tục làm rõ và có quy định cụ thể hơn, nếu đây là một cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù thì mới có cơ sở để thực hiện được.

Liên quan đến áp dụng pháp luật nước ngoài, ông Tùng nhận thấy, dự thảo Nghị quyết quy định “giao dịch có ít nhất một bên tham gia giao dịch là thành viên, các bên tham gia giao dịch có thể thỏa thuận lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài đối với giao dịch đó”. Ông đề nghị phải làm rõ đây là việc lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài theo kinh nghiệm quốc tế liên quan đến những cơ chế rất đặc thù. Tuy cần thiết phải cho phép để khuyến khích và bảo đảm tính cạnh tranh, nhưng quy định như dự thảo hiện nay là rất rộng - đó là “có thể cho phép thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng nước ngoài đối với giao dịch”, tức là không có một nguyên tắc hay một quy định nào để kiểm soát việc lựa chọn này. Ông lo ngại, như thế có thể có những vấn đề rủi ro hoặc trực lợi chính sách nên đề nghị nghiên cứu quy định thêm, phải kèm theo một số những nguyên tắc để kiểm soát việc áp dụng

này phòng ngừa sự lạm dụng khi giữa các bên có tranh chấp trong việc áp dụng pháp luật, trong việc thỏa thuận lựa chọn pháp luật nước ngoài.

## Phạm vi ban hành văn bản sẽ rất gọn

Làm rõ nội dung liên quan đến cơ quan điều hành và giám sát có được ban hành VBQPPL hay không, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, kinh nghiệm các trung tâm trên thế giới đều cho phép cơ quan quản lý TTTCQT được ban hành VBQPPL. Hiện nay trong dự thảo Nghị quyết cũng cho ban hành VBQPPL nhưng có giới hạn là VBQPPL để triển khai Nghị quyết này và những nội dung Chính phủ sẽ có một quy định riêng.

Cụ thể, trong dự thảo của Nghị quyết là Chính phủ sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình ban hành và hiệu lực văn bản ban hành và theo đó chủ yếu xử lý những hoạt động, những vấn đề liên quan trực tiếp của TTTC. “Chúng ta cần phải phản ứng linh hoạt, kịp thời khi thị trường tài chính thế giới có sự thay đổi, phạm vi cũng rất gọn”, Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Kết luận nội dung về nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật, Phó Chủ tịch QH Vũ Hồng Thanh đồng tình, Nghị quyết chỉ nên quy định những vấn đề khung, nguyên tắc chung và những nội dung đã rõ, những nội dung đã ổn định, còn lại giao do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định các nội dung cụ thể, chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời. Đồng thời cũng phân cấp trách nhiệm quyền hạn cho 2 TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng các nội dung thuộc thẩm quyền, quyền hạn của 2 địa phương này theo đúng quy định của pháp luật.

Về vấn đề quy định Chính phủ có được ban hành nghị định để xử lý các vấn đề phát sinh khác với luật, nghị quyết của QH, pháp lệnh của QH, Phó Chủ tịch QH Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan trình Chính phủ sẽ báo cáo với Bộ Chính trị trong phiên họp sắp tới về nội dung này. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cho phép đề nghị UBTVQH cho giữ lại như trong dự thảo Nghị quyết. Nhưng cũng cần phân định rõ trong trường hợp nghị định xử lý các vấn đề phát sinh sẽ khác những các nội dung đã có trong Nghị quyết hay các nội dung nằm ngoài Nghị quyết. Phó Chủ tịch QH cũng đề nghị làm rõ cơ chế áp dụng pháp luật nước ngoài còn khá rộng, nghiên cứu bổ sung nguyên tắc kiểm soát để bảo đảm hạn chế rủi ro. **T.HOÀNG**



SÂN BAY LONG THÀNH, BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA NĂNG LỰC VIỆT NAM:

## Bài 2: Bài học thành công để triển khai những siêu dự án trong tương lai

Từ ý tưởng năm 1995 đến đại công trình quốc gia, sân bay Long Thành đang trở thành hạt nhân phát triển vùng Đông Nam Bộ, biểu tượng của sự hội nhập quốc gia.



● Người lao động trên công trường Long Thành.



● Sân bay Long Thành dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026.



● Một tuyến đường kết nối sân bay đang được khẩn trương hoàn thiện. (Ảnh trong bài: Duy Khương)

### Không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông

Ý tưởng đột phá trong chiến lược giao thông quốc gia là xây dựng một sân bay quốc tế hiện đại quy mô lớn tại phía Nam, hướng đến trở thành trung tâm trung chuyển khu vực, được chính thức đưa vào quy hoạch giao thông quốc gia năm 1995. Đó là cột mốc đầu tiên để ngày nay chúng ta có sân bay Long Thành, một siêu dự án với quy mô, mức đầu tư, tầm vóc thuộc hàng lớn nhất lịch sử hạ tầng Việt Nam.

Khi sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu quá tải và khó có thể mở rộng, thì Long Thành với địa hình bằng phẳng, quỹ đất rộng, nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được xem xét lựa chọn. Năm 2005, Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện báo cáo tiền khả thi. Năm 2015, Quốc hội khóa XIII thông qua chủ trương đầu tư. Tháng 11/2020, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt dự án giai đoạn 1, tổng vốn gần 110.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thiện, sân bay sẽ có 4 đường băng, 4 nhà ga, công suất 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng/năm, sẽ là đòn bẩy cho tăng trưởng, giúp Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không khu vực.

Trong chuyến kiểm tra vào tháng 3/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Long Thành không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông, mà là biểu tượng cho tầm nhìn phát triển bền vững, khả năng hội nhập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ kinh tế và hàng không quốc tế”.

Góp phần hiện thực hóa chiến lược giao

### Vừa xây sân bay, vừa đầu tư hạ tầng kết nối

Theo các chuyên gia giao thông, cùng với xây dựng sân bay, việc đầu tư hạ tầng kết nối cũng vô cùng quan trọng, vừa để phục vụ sân bay, còn là điều kiện để phát triển các chuỗi đô thị, công nghiệp, logistics phụ cận. Trong bán kính 30 - 50km tính từ sân bay, hàng chục khu công nghiệp, cảng biển, đô thị vệ tinh đang hình thành, đòi hỏi hệ thống giao thông không chỉ nhanh mà còn thông minh, tích hợp.

Để giảm áp lực lên các nút giao dự kiến sẽ tăng đột biến khi cao tốc và sân bay cùng vận hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc QL51 dài 5,5km, vốn đầu tư hơn 12.800 tỷ đồng theo hình thức PPP. Đồng thời, địa phương kiến nghị Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ mở rộng QL1A, tuyến đường tỉnh 25B, 25C và xem xét kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành.

Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành trong Quyết định số 692/QĐ-TTg. Theo đó, Đồng Nai là đầu mối triển khai các công trình như khu công nghiệp hàng không, hệ thống ống dẫn nhiên liệu, trung tâm điều hành hàng không. Bộ Xây dựng phụ trách lựa chọn nhà đầu tư cho khu bảo trì, nhà ga hàng hóa, trong khi TCty ACV tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách và kho hàng số 1 đến số 4.

thông quốc gia, tại khu vực quanh sân bay Long Thành, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An... cũng đã tăng tốc triển khai quy hoạch đô thị sân bay, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, chuỗi công nghiệp công nghệ cao.

Các địa phương lân cận đã lồng ghép quy hoạch gắn với Long Thành, từng bước hình thành một vùng đô thị tích hợp (integrated urban region) hiện đại; chứng tỏ tầm nhìn tiếp cận xu thế toàn cầu, trong đó sân bay không chỉ là điểm đến mà là trung tâm sản sinh ra giá trị gia tăng. Long Thành được xác lập là trung tâm động lực phát triển vùng, đóng vai trò kích hoạt chuỗi đô thị vệ tinh và hành lang kinh tế công nghiệp, dịch vụ, công nghệ cao dọc các tuyến cao tốc kết nối như Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, hình thành một quy hoạch vùng mới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy tư duy kinh tế vùng và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, Long Thành giữ vai trò như một động lực, đòn bẩy. Long Thành - Cái Mép Hạ - Cần Giờ trở thành tam giác của vùng Đông Nam Bộ, tạo xung lực cho chuỗi cung ứng liên vùng - liên kết - liên ngành. Tại tâm điểm giao thoa của nhiều tuyến cao tốc, đường sắt và cảng biển, Long Thành trở thành trung tâm logistics vùng với khả năng xây dựng chuỗi cung ứng khép kín ngay tại Việt Nam, giảm phụ thuộc vào các điểm trung chuyển nước ngoài.

Trước sự thay đổi này, hàng loạt DN lớn như Amata, VSIP, Sonadezi, Becamex... cũng đã nắm bắt cơ hội khi quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp vệ tinh, đô thị sinh thái, trung tâm logistics hàng không. Sự chuyển dịch về nhân lực tay nghề cao, hình thành các trung tâm đào tạo, bệnh viện vùng và sự gia tăng vốn FDI cũng đã nhìn thấy rõ ràng.

### Minh chứng hiệu quả của cải cách thể chế

Dự án sân bay Long Thành cũng là minh chứng cho thấy hiệu quả của cải cách thể chế và sự phối hợp đa ngành, đa cấp trong điều hành phát triển hạ tầng quy mô lớn. Với hơn 20 Bộ, ngành và địa phương liên quan, dự án đã áp dụng nhiều cơ chế

### Ý tưởng về Ban điều phối phát triển vùng sân bay Long Thành

Long Thành không chỉ làm thay đổi cục diện giao thông khu vực, mà còn góp phần tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ. Từ vị trí trung tâm trong mạng lưới hạ tầng tích hợp, Long Thành đang định hình một trục tăng trưởng mới, nơi lần đầu tiên kinh tế, dịch vụ và đô thị hội tụ với mức độ liên kết vùng cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều này, cần một đổi mới về tổ chức lại vùng, từ cách làm phân tán sang điều phối tích hợp, từ đầu tư dàn trải sang lựa chọn có chiều sâu và khả năng lan tỏa.

Việc tổ chức lại đơn vị hành chính theo hướng hợp nhất và quy hoạch tích hợp đang tạo tiền đề cho việc hình thành một siêu đô thị xoay quanh Long Thành. Vì vậy, nhiều chuyên gia nêu ý tưởng cần lập Ban điều phối phát triển vùng sân bay Long Thành trực thuộc Chính phủ, có quyền phân bổ vốn, tháo gỡ chồng lấn quy hoạch và đẩy nhanh các dự án đồng bộ giao thông, đô thị, logistics trong bán kính 50km quanh sân bay. Sự phát triển không gian vùng quanh Long Thành sẽ tác động dây chuyền lên quy hoạch đô thị, phân bố dân cư, hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng xã hội.

đặc thù; rút gọn quy trình thẩm định; tăng cường phân cấp; xác lập vai trò điều phối vùng cho Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

Công trường sân bay Long Thành là nơi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều lần tới kiểm tra, động viên, đốc thúc, kiên quyết mục tiêu chậm nhất tới 31/12/2025 phải cơ bản hoàn thành, nếu không bảo đảm tiến độ thì thay người. Đồng thời, sân bay xong thì các dự án giao thông kết nối cũng phải xong.

Khối lượng công việc khổng lồ, khó; nhưng chắc chắn thành công với sự chỉ đạo quyết liệt, cơ chế đặc biệt và quyết tâm đặc biệt. Ở thời điểm hiện nay tháng 4/2025, liên danh nhà thầu đã hoàn tất việc nâng hệ kết cấu thép mái trung tâm nhà ga tổng khối lượng hơn 5.300 tấn, được lắp ghép từ 256 điểm kết nối theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của châu Âu. Mái vòm cong có diện tích gần 20.000m<sup>2</sup>, với một nhịp vươn ra lên tới 41m, đòi hỏi kỹ thuật nâng kết cấu chính xác và đồng bộ ở mức cao. Một trong những hạng mục phức tạp và mang tính quyết định trong toàn bộ dự án đã hoàn thành, khiến chúng ta càng vui mừng tin tưởng ngày hái “trái ngọt” càng rất gần.

Trong kỷ nguyên mà cạnh tranh quốc gia không còn giới hạn trong hạ tầng hay nhân lực riêng lẻ, mà là sự tổng hòa giữa thể chế, không gian, công nghệ, con người; thì sân bay Long Thành đã, đang trở thành biểu tượng hội tụ của các yếu tố nêu trên. Đây là công trình có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng cộng hưởng giữa trung tâm - vệ tinh, giữa vùng lõi, vùng biên, giữa cấp Trung ương và địa phương.

Nhìn từ Long Thành, câu chuyện phát triển vùng Đông Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mình căn bản, không chỉ về không gian vật lý, mà còn về mô hình tổ chức, quản trị và chiến lược thu hút đầu tư. Việc đồng bộ thể chế, quy hoạch hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao là ba trụ cột không thể tách rời và chính sân bay Long Thành là điểm khởi đầu của hành trình kết nối đó.

Bài học thành công từ Long Thành sẽ là nền tảng để Việt Nam mạnh dạn triển khai những siêu dự án tiếp theo cả trong hạ tầng hàng không, cảng biển, đường sắt tốc độ cao và những vùng kinh tế đặc biệt. Đó là những nền tảng để Việt Nam ngày càng vươn lên về quy mô, chất lượng phát triển, đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. (Còn tiếp)

DUY KHƯƠNG

### Dự kiến khai thác từ đầu năm 2026

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng với quy mô 5.000ha, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 1, công suất đạt 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối 2025.

Ở giai đoạn 2, sân bay được xây thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga để đạt công suất 50 triệu khách/năm. Giai đoạn 3 hoàn thành hạng mục còn lại để sân bay đạt công suất 100 triệu khách/năm.

Theo tiến độ đã được điều chỉnh, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối 2026. Tuy nhiên, Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026, sớm hơn 6 tháng.

## TP HỒ CHÍ MINH:

**Tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, bảo vệ, phát triển TP**

Thành ủy TP HCM vừa thống nhất danh sách tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM giai đoạn 1975 - 2025.

Những cá nhân được xét chọn tôn vinh là người có công trạng với TP HCM và được Nhân dân ghi nhận, đáp ứng các tiêu chí như có đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển TP HCM; có phẩm chất đạo đức, uy tín, tầm ảnh hưởng rộng trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, luôn vì sự phát triển của TP HCM.

60 cá nhân tiêu biểu (có 31 cá nhân đã mất) được Thành ủy TP HCM thống nhất là những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, xã hội trên các ngành, lĩnh vực trong chặng đường 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM.

Trong đó, lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước có 13 cá nhân; lĩnh vực hoạt động xã hội có 12 cá nhân; lĩnh vực GD&ĐT, y tế, KH&CN có 11 cá nhân; lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và báo chí truyền thông có 10 cá nhân; lĩnh vực kinh tế có 5 cá nhân; lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 4 cá nhân; lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có 5 cá nhân.

Dự kiến ngày 23/4 tới đây, TP HCM sẽ tổ chức lễ tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu. **TRẦN MỪNG**

**BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 3:****Khảo sát vùng biển, đảo ven bờ từ Bình Thuận đến Phú Yên**

Ngày 21/4, tại TP Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ tổ chức Đoàn công tác khảo sát thực tế các vùng biển, đảo ven bờ từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Phú Yên.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng đoàn công tác, nhấn mạnh: Việc tổ chức đoàn khảo sát là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về các vấn đề liên quan đến biển, đảo. Hoạt động này góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh và trật tự trên biển, làm rõ thực trạng công tác thực thi pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), quản lý kinh tế biển và lắng nghe kiến nghị từ chính quyền, ngư dân địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất kế hoạch, phương án tổ chức khảo sát; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị và đề xuất các biện pháp phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện.

Chuyến khảo sát thực địa sẽ tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự, hoạt động kinh tế biển, tình hình khai thác thủy sản và việc chấp hành pháp luật trên biển tại các địa phương ven biển từ Bình Thuận đến Phú Yên. Từ kết quả khảo sát, các cơ quan chức năng sẽ đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển bền vững. **TRỌNG TRUNG**

**HẢI PHÒNG:****Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp**

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, nội dung tuyên truyền khẳng định đây là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, khắc phục triệt để chông chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian công kênh; tiết kiệm ngân sách, tạo điều kiện để quy hoạch, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý hơn trong xây dựng và phát triển đất nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền.

Khẳng định sự thống nhất, quyết tâm cao với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, “càng làm sớm càng có lợi cho Nhân dân, cho đất nước” trong triển khai thực hiện toàn diện, triệt để việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; quyết tâm xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đảng ủy UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ làm đầu mối cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình địa phương 2 cấp trên địa bàn TP. **NGUYỄN AN**

**PHÚC THẨM GIAI ĐOẠN 2 VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT:****Dù được giảm án, tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Trương Mỹ Lan là tử hình**

**Tòa chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan từ chung thân xuống 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội "Rửa tiền" và 8 năm tù tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tuy nhiên, tổng hợp với mức án tử hình (đã có hiệu lực pháp luật) tại giai đoạn 1 của vụ án, Trương Mỹ Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.**



● Chủ tọa phiên tòa tại phiên xử.

**Chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại**

Hôm qua (21/4), sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên án với các bị cáo trong phiên phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn (Ngân hàng SCB).

Theo HĐXX, hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn, có căn cứ xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Cty Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Khoảng tháng 8/2018, SCB đang ở trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của các Cty thuộc Cty Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo nợ xấu kéo dài.

Trước tình hình trên, Trương Mỹ Lan chủ trì họp bàn với các bị cáo là nhân sự chủ chốt của Cty Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và Cty CP Chứng khoán Tân Việt, đưa ra chủ trương chọn 4 Cty thuộc Cty Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản bảo đảm, với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu; rồi chào bán bất hợp pháp, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.

Số tiền trên không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu, bị cáo Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác như trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân của Trương Mỹ

Lan, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Tính đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Ngoài ra, cáo trạng xác định, trong 10 năm, từ 2012 - 2022, Cty Vạn Thịnh Phát sử dụng 23 Cty (12 Cty tại Việt Nam và 11 Cty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 Cty thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định (tổng cộng 1,5 tỷ USD, tương đương 35.360 tỷ đồng) và 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về (tổng 3 tỷ USD, tương đương 71.360 tỷ đồng). Tổng số tiền Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng).

**Du lịch Vũng Tàu hướng tới mô hình “xanh - sạch - không phát thải”**

**Nắm bắt xu hướng du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng xanh - bền vững - công nghệ cao, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chủ động xác định tầm nhìn, tập trung đầu tư đồng bộ và bài bản để nâng cao chất lượng hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ du lịch. Từ đó, khẳng định vai trò là một trong những điểm đến hấp dẫn, thân thiện, hiện đại bậc nhất khu vực phía Nam.**

**Định vị thương hiệu du lịch mới**

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, năm 2024, TP đã đón hơn 9 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,3 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 9.900 tỷ đồng, tăng trưởng 73,39% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2025, tổng thu từ lưu trú và ăn uống đạt 3.093 tỷ đồng (chiếm 27,49% kế hoạch năm), số lượt khách lưu trú đạt 911.000 lượt (tăng 32,99% so với cùng kỳ).

Dự kiến trong năm 2025, các lĩnh vực du lịch - dịch vụ - thương mại sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm 77 - 80% trong tổng giá trị sản phẩm xã hội toàn TP. Ngành Du lịch đặt mục tiêu tăng trưởng 8 - 10%/năm, trong đó lượng khách quốc tế dự kiến đạt mức tăng trưởng khoảng 15%/năm.

Riêng trong quý II/2025, TP ước đón 1,82 triệu lượt khách,

tổng doanh thu du lịch đạt trên 3.088 tỷ đồng.

Từ các khảo sát chuyên sâu, đại diện UBND TP cho biết, trong năm 2025, xu hướng du lịch nổi bật sẽ tập trung vào sáu nhóm hành vi chủ yếu của du khách, gồm: Nhu cầu du lịch cùng gia đình kết hợp tìm kiếm sự thư giãn; mong muốn khám phá các điểm đến mới lạ, ít đông người; lựa chọn hình thức nghỉ dưỡng cao cấp; tham gia các loại hình công viên giải trí; du lịch sinh thái và các sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ thông minh...

Nắm bắt xu hướng này, Vũng Tàu đã nhanh chóng điều chỉnh định hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng để phù hợp với nhu cầu thị trường.

**Đổi mới cách làm**

“TP luôn xác định rất rõ quan điểm Vũng Tàu sẽ luôn là điểm đến được lựa chọn không chỉ của các nhà

đầu tư, mà còn là lựa chọn của du khách trong hành trình tìm kiếm một điểm đến đáng tin cậy, thân thiện, chất lượng”, bà Hương nói.

Trên tinh thần đó, TP đã phát động toàn diện các chương trình chuyển đổi hướng tới mô hình “du lịch xanh - du lịch sạch - du lịch không phát thải”. Các DN và đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ xanh, ứng dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon, phát triển sản phẩm du lịch gắn với yếu tố bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đây được xem là hướng đi trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững.

TP cũng đang ưu tiên khai thác và phát huy hiệu quả sáu nhóm sản phẩm du lịch chủ lực, bao gồm du lịch biển và các dịch vụ gắn liền với biển; du lịch văn hóa và di sản lịch

Đối với kháng cáo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), HĐXX không chấp nhận, tuyên án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 5 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; tổng hợp hình phạt với bản án giai đoạn 1, bị cáo Văn phải chấp hành hình phạt tù chung thân.

Theo HĐXX, bị cáo Văn lợi dụng mạng lưới nhân viên giúp sức cho Trương Mỹ Lan trong việc phân phối chứng khoán đến các khách hàng, chiếm đoạt 28.000 tỷ đồng. Mức án tòa sơ thẩm tuyên là phù hợp, tại tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới.

HĐXX bác kháng cáo của bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB) do không có tình tiết mới, giữ nguyên hình phạt 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án giai đoạn một, bị cáo Dũng phải chấp hành hình phạt tù chung thân.

Bị cáo Chu Lập Cơ (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty CP Đầu tư Times Square, chồng của Trương Mỹ Lan) dù không kháng cáo, không bị kháng nghị, nhưng HĐXX xác định đã nộp lại toàn bộ số tiền bị xác định về tội "Rửa tiền" (30 tỷ đồng) và tiếp tục nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục chung hậu quả. Tòa phúc thẩm cho rằng, bị cáo phạm tội có phần hạn chế, phụ thuộc nên mức án 2 năm tù cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cơ là có phần nghiêm khắc nên giảm nhẹ hình phạt còn 1 năm tù; tổng hợp với bản án 7 năm tù ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành 8 năm tù.

Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn "Rửa tiền" từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB với số tiền 445.747 tỷ đồng. Theo đó, để che giấu nguồn gốc tiền và hợp thức số tiền đã "rút ruột" của SCB, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền bằng cách rút tiền ra rồi chuyển vào lòng vòng hàng trăm tài khoản cá nhân và pháp nhân để sử dụng theo chỉ đạo của bị cáo Lan.



● Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên phúc thẩm. (Ảnh trong bài: T.Tùng)

21.000 tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm giai đoạn một của vụ án, Tòa xác định, số tiền thu hồi được của cả 2 giai đoạn được ưu tiên dùng để thi hành án, khắc phục hậu quả cho các trái chủ. Do đó, HĐXX xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi để khắc phục thiệt hại cho các bị hại rất lớn, đây được xem là tình tiết mới.

Bị cáo Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, ăn năn hối cải, dùng nhiều tài sản khác để khắc phục thiệt hại... Do đó, HĐXX chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan từ chung thân xuống 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội "Rửa tiền" và 8 năm tù tội "Vận chuyển

trái phép tiền tệ qua biên giới". Tuy nhiên, tổng hợp với mức án từ hình (đã có hiệu lực pháp luật) tại giai đoạn 1 của vụ án, Trương Mỹ Lan phải chấp hành hình phạt chung là tù hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định, toàn bộ tiền chiếm đoạt từ hành vi phát hành trái phiếu, các bị cáo đều chuyển cho Trương Mỹ Lan sử dụng vào mục đích cá nhân nên bị cáo Lan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Lan và gia đình có liên quan đến hành vi sai phạm, bảo đảm cho việc thi hành án.

Với các bị cáo còn lại trong vụ án, Tòa ghi nhận, sau phiên sơ thẩm, các bị cáo tích cực khắc phục thêm một phần thiệt hại của vụ án; một số bị cáo có vai trò hạn chế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có công với cách mạng... nên giảm nhẹ một phần hình phạt từ 1 - 2 năm tù.

Trong đó, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Cty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan) được giảm hình phạt từ 5 năm tù xuống còn 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". **BÙI YÊN**

### Cấp phúc thẩm: "Bị cáo Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ"

HĐXX xác định, Trương Mỹ Lan là người giữ vai trò chính trong cả 3 tội danh. Những đồng phạm còn lại giúp sức cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tuy nhiên, sau phiên xử sơ thẩm, Tòa cấp cao nhận thông báo của Cục Thi hành án dân sự thông báo về việc đã thu hồi được hơn 8.600 tỷ đồng từ giai đoạn 1 của vụ án. Đây là số tiền rất lớn, ngoài ra còn có khả năng thu hồi được số tiền 15.000 tỷ đồng trong thời gian sắp tới. Các khoản tiền này chưa gồm số cổ phần, cổ phiếu và các khoản tiền tố chức, cá nhân khác phải hoàn trả cho bị cáo Lan là



● Du lịch là ngành kinh tế chủ lực của Vũng Tàu.



● Phối cảnh bãi Thùy Vân sau khi chỉnh trang.

(Ảnh trong bài: Tiến Dũng)

sử; du lịch sinh thái và khám phá thiên nhiên; du lịch chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng chuyên sâu; du lịch ẩm thực đặc trưng và du lịch gắn với các sự kiện, lễ hội quy mô lớn.

Hiện tại, Vũng Tàu có hơn 15.000 phòng lưu trú và gần 1.700 nhà hàng, quán ăn hoạt động ổn định, tạo thành một hệ sinh thái dịch vụ ẩm thực và lưu trú đa dạng. Một trong những điểm nhấn nổi bật là món bánh khọt, đặc sản địa phương, đang được đề cử xác lập kỷ lục châu Á.

Song song đó, các dự án không gian mở cũng đang được triển khai. Đặc biệt, Công viên ven biển Bãi Sau (giai đoạn I) sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2025. Đây là công trình sinh thái điểm nhấn kết nối trực tiếp với

các tuyến cảnh quan ven biển và phục vụ nhu cầu cộng đồng.

### Hướng đến trung tâm du lịch quốc tế

Bám sát tinh thần Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về "Phát triển TP Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao cấp quốc tế", TP đang đẩy nhanh hàng loạt dự án trọng điểm: Chính trang đô thị dọc tuyến Thùy Vân, mở rộng không gian công cộng ven biển, phát triển mô hình đô thị sinh thái, tăng tốc chuyển đổi số toàn diện trong quản lý du lịch.

Cùng với hạ tầng, các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch cũng được xem là động lực quan trọng để thu hút du khách. Trong năm 2025, TP sẽ tổ chức hơn 25 chương trình, sự kiện quy mô lớn. Trong đó, 14 chương

trình phối hợp Sở VH,TT&DL, 8 giải đấu thể thao cấp quốc gia và 3 chương trình xã hội hóa. Nhiều sự kiện mang tính điểm nhấn như: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động mừng ngày 80 năm thành lập QĐND Việt Nam... Các giải thể thao quốc gia như Roller Sports, Triathlon, Snooker, giải chạy marathon quốc tế, giải bóng rổ 3x3 U23, giải bóng ném, giải billiards... cũng sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm.

"Với sự đồng hành của người dân, cộng đồng DN và định hướng quyết liệt từ chính quyền, Vũng Tàu đủ điều kiện để khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á", bà Hương nói.

**TIẾN DŨNG**

### BỘ CÔNG AN:

## Kết luận vụ án hối lộ tại Công ty Điện lực Bình Thuận

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CQĐT) vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cty Điện lực Bình Thuận (ĐLBT) và các đơn vị liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty CP Tập đoàn Tuấn Ân); Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn, cùng là cựu Giám đốc (GD) Cty ĐLBТ và 23 bị can khác. Họ bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

### Nhận hối lộ hơn 9,4 tỷ đồng

Theo KLĐT, Cty Tuấn Ân có 2 nhà máy, trong đó có Nhà máy Tuấn Ân Long An và 26 Cty thành viên, chủ yếu sản xuất, kinh doanh, cung ứng các vật tư, thiết bị, phụ kiện ngành điện. Nhà máy Tuấn Ân Long An hoạt động từ năm 2010, nhưng đến 2016 mới cung cấp thiết bị cho ĐLBТ với số lượng ít, giá trị nhỏ.

Cuối năm 2016, Huỳnh Tuấn Ân chủ động gặp, đề nghị Trần Ngọc Linh (khi đó là GD ĐLBТ) nhờ "tạo điều kiện" cho Cty Thiết bị điện Tuấn Ân (Cty TĐĐ - thành viên của Cty Tuấn Ân) trúng các gói thầu cung cấp thiết bị. Bị can Ân cam kết sẽ chi tiền ngoài hợp đồng từ 5 - 6% cho ĐLBТ, trong đó riêng cá nhân bị can Linh là 1,5% (từ 2019 là 2%). Số tiền chi ngoài hợp đồng này không cố định mà thay đổi tùy thuộc lợi nhuận của Cty Tuấn Ân với mỗi gói thầu. Ngoài ra, bị can Ân còn hứa hẹn cho bị can Linh góp 500 triệu đồng vào Cty Tuấn Ân làm cổ đông chiến lược, mỗi năm được khoảng hơn 20% tiền lãi.

Bị can Linh đồng ý và hứa sẽ chi đạo cấp dưới là Trương Tấn Đạt liên hệ, trao đổi để bảo đảm Cty Tuấn Ân sẽ trúng thầu. CQĐT xác định, trong giai đoạn bị can Linh làm GD, ĐLBТ đã tạo điều kiện cho Cty Tuấn Ân trúng tổng 23/26 gói thầu, trị giá đã quyết toán 90 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 45 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, Nguyễn Thành Ngôn được bổ nhiệm GD ĐLBТ. Lúc này, Nguyễn Trung Quân (GD Cty TĐĐ) đã đến gặp, đề nghị bị can Ngôn tạo điều kiện cho Cty TĐĐ Tuấn Ân được trúng thầu và đề cập đến việc chi tiền ngoài hợp đồng đã có từ thời ông Linh. Bị can Ngôn đồng ý và giới thiệu gặp cấp dưới là Lê Quang Nghĩa để làm việc. Sau đó, hai bên thống nhất tạo điều kiện cho Cty TĐĐ trúng thầu, tỷ lệ chi ngoài hợp đồng là 21% và 25% trên tổng giá trị hai gói thầu. Bị can Ngôn sẽ trực tiếp nhận số tiền này. Trong giai đoạn bị can Ngôn làm GD, ĐLBТ đã tạo điều kiện cho Cty Tuấn Ân trúng 2 gói thầu, tổng giá trị 9,3 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 4,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, CQĐT phối hợp VKSND tối cao và các đơn vị liên quan tổ chức thực nghiệm điều tra tại Nhà máy Tuấn Ân Long An để xác định khả năng sản xuất, cấu thành giá vốn của 391 mặt hàng thuộc các gói thầu. Kết quả thực nghiệm xác định giá vốn của 391 mặt hàng là hơn 48,7 tỷ đồng, giá trị quyết toán hơn 97,6 tỷ đồng. Như vậy, thiệt hại tài sản nhà nước là hơn 49,7 tỷ đồng.

Cũng theo KLĐT, sau khi trúng thầu, Huỳnh Tuấn Ân đã đưa hối lộ hơn 9,4 tỷ đồng cho nhiều cá nhân tại ĐLBТ như đã thỏa thuận. Trong đó, bị can Trần Ngọc Linh hơn 2,3 tỷ đồng, Nguyễn Thành Ngôn hơn 1,3 tỷ, Trương Tấn Đạt 4,1 tỷ, Lê Quang Nghĩa 460 triệu đồng. ...

### Mua hơn 1.100 hóa đơn khống

Theo KLĐT, quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho ĐLBТ, Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo các Cty thành viên thực hiện nâng giá. Từ việc nâng giá, Cty Tuấn Ân thu được khoản lợi cao với các mặt hàng do Tuấn Ân sản xuất (trung bình hơn 40%, riêng 26 gói thầu tại ĐLBТ, lợi nhuận 45%).

Nếu hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán, Cty Tuấn Ân phải chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp rất lớn. Vì vậy, để che giấu lợi nhuận thực tế, bị can Ân đã tự thiết lập phần mềm kế toán nội bộ chạy song song với phần mềm kế toán Misa; chỉ đạo các cá nhân tại Cty Tuấn Ân Long An mua 1.163 hóa đơn khống nguyên liệu đầu vào để hợp thức việc kê giá. Đồng thời chỉ đạo các nhân viên tài chính, kế toán trưởng của 26 Cty thành viên hạch toán 2 hệ thống sổ kế toán với mục đích mua khống nguyên liệu đầu vào để tăng chi phí, giảm thuế phải nộp.

Toàn bộ lợi nhuận nội bộ của các Cty được chuyển về Cty Tuấn Ân Long An, sau đó hợp thức bằng việc cho vay nội bộ, trả tiền vay của cán bộ công nhân viên khi tăng vốn điều lệ, mua nguyên vật liệu, thanh toán các hợp đồng tư vấn... để rút ra nhập quỹ Cty Tuấn Ân. Với việc lập 2 sổ kế toán nêu trên, từ năm 2018 đến năm 2023, 26 Cty trực thuộc Cty Tuấn Ân đã hạch toán trên sổ nội bộ Excel với lợi nhuận để ngoài sổ sách kế toán thuế hơn 544 tỷ đồng.

Ngày 6/11/2024, Giám định viên Cục Thuế TP HCM có kết luận giám định, xác định, từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2023, Cty Tuấn Ân Long An đã mua 1.163 hóa đơn khống của 11 Cty với tổng giá trị hàng hóa (chưa thuế GTGT) hơn 544 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 156 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về thuế GTGT hơn 48,3 tỷ đồng và thiệt hại thuế TNDN hơn 107,7 tỷ đồng. **HỒNG MÂY**

# Giao thông hiện đại phải song hành với ứng xử văn minh

**Thời gian qua, diện mạo giao thông cả nước đã có nhiều thay đổi, nhất là với sự xuất hiện của các phương tiện công cộng hiện đại. Tuy nhiên, để hướng tới giao thông văn minh, hiện đại thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có vấn đề nâng cao ý thức người dân khi sử dụng phương tiện công cộng.**

## Ghi nhận nhiều hành vi thiếu ý thức

Là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên thuộc hệ thống Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1) được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt mới trong việc phát triển hạ tầng giao thông văn minh, hiện đại, đồng thời góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho thành phố. Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, tuyến Metro số 1 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân, như: đúng giờ, sạch sẽ, an toàn, tiện lợi, an ninh... Đặc biệt, tuyến tàu giúp người dân di chuyển thuận tiện, nhanh chóng, an toàn và tránh được tình trạng ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, tuyến Metro số 1 còn ghi nhận nhiều hình ảnh kém đẹp về hành vi thiếu ý thức của một bộ phận hành khách. Điển hình như vụ việc xảy ra ngày 12/3, một người đàn ông đã đu người lên tay nắm và các thanh sắt trong toa tàu để thực hiện động tác hít xà đơn, bất chấp nhiều hành khách đã lên tiếng nhắc nhở.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, nhân viên an ninh nhanh chóng tiếp cận, song người đàn ông đã rời khỏi tàu trước đó. Qua xác minh từ lực lượng chức năng, người đàn ông là N.V.T.T. (SN 1989, thành phố Thủ Đức), hiện đang định cư ở nước ngoài. Hành vi của ông T. được xác định là gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho hành khách. Lực lượng chức năng cho biết sẽ mời làm việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu người này về nước trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đây không phải là lần



● Hình ảnh kém đẹp trên tuyến Metro số 1.

(Nguồn: Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh)

đầu tiên tuyến Metro số 1 ghi nhận các hành vi phản cảm như vậy. Trước đó, vào đầu tháng 1, mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đu người trên tay nắm và các thanh sắt để hít xà, tập thể dục ngay trong toa tàu. Ngoài ra, đội ngũ vận hành cũng thường xuyên phát hiện nhiều hành vi thiếu ý thức, vi phạm văn hoá Metro như chụp ảnh phản cảm, mang theo đồ ăn, thức uống, xả rác bừa bãi, vượt vạch an toàn...

## Xây dựng văn hóa giao thông công cộng từ những hành động nhỏ

Thực tế, câu chuyện thiếu ý thức nơi công cộng vốn không xa lạ ở nước ta, nhất là trên các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu hỏa... Những hành vi này không chỉ gây phiền toái đến hành khách xung quanh mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh chung của phương tiện công cộng. Vì lo ngại những hành vi thiếu ý thức đó, không ít người dân ngần ngại khi chọn phương tiện công cộng, khiến thói quen di chuyển bằng loại phương tiện này chưa thật sự phổ biến.

Trước thực trạng trên, việc xây dựng văn hóa giao thông công cộng, hiện đại đi đôi với văn minh trở thành yêu cầu cấp thiết. Năm 2023, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt Thủ đô, xây dựng văn hóa xe buýt "An toàn - Văn minh - Thân thiện", Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ban hành "Bộ quy tắc ứng xử dành riêng cho công nhân

lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe buýt". Bộ quy tắc ứng xử đã tiếp cận được với đông đảo hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt thuộc các tầng lớp cũng như độ tuổi khác nhau, góp phần định hướng hành vi, nâng cao chuẩn mực đạo đức cũng như ý thức ứng xử văn hóa khi tham gia phương tiện công cộng, đặc biệt là xe buýt.

Tương tự, đối với các loại hình phương tiện công cộng khác, việc xây dựng và lan tỏa văn hóa giao thông công cộng cũng đang được chú trọng. Các đơn vị vận hành ngày càng quan tâm đến việc ban hành nội quy, quy định hướng dẫn hành khách ứng xử đúng mực trên tàu điện, tàu hỏa hay máy bay... Tuy nhiên, quy định dù đầy đủ đến đâu cũng chỉ mang tính định hướng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi hành khách trong việc chấp hành văn hoá giao thông công cộng.

Theo bạn đọc Gia Bảo (27 tuổi, TP HCM), những hình ảnh thiếu ý thức như đu xà, khoe thân ngay trên tuyến Metro số 1 đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng văn hóa giao thông công cộng, hiện đại phải đi đôi với văn minh. "Với kỳ vọng tàu Metro sẽ không ngừng phát triển, tôi mong mỗi hành khách hãy cùng xây dựng văn hóa giao thông công cộng từ những hành động nhỏ, từ đó giữ gìn niềm hy vọng cho một diện mạo giao thông văn minh, hiện đại". **LINH CHI**

## Giúp trẻ em lựa chọn nghề nghiệp mà không bị ràng buộc bởi định kiến giới hay hoàn cảnh sống

"Gặp tôi trong tương lai" là chương trình kêu gọi sáng tác sách tranh thiếu nhi nhằm tạo nhiều nội dung phong phú về quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp - một chủ đề còn nhiều khoảng trống trong hệ sinh thái xuất bản và giáo dục hiện nay. "Gặp tôi trong tương lai" được The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) khởi xướng với sự đồng hành của ECUE-VGEM và Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Investing in Women (Đầu tư cho Phụ nữ) - một sáng kiến của Chính phủ Australia, trong bối cảnh những khuôn mẫu giới vẫn có ảnh hưởng sâu sắc đến định hướng nghề nghiệp của trẻ em.

"Gặp tôi trong tương lai" mong muốn nhận được những ý tưởng sáng tác mới mẻ, gần gũi, khơi gợi khả năng tưởng tượng, đam mê và niềm tin của trẻ trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai, không bị ràng buộc bởi định kiến giới hay hoàn cảnh sống. Các ý tưởng xuất sắc sẽ được lựa chọn để trao cơ hội xuất bản sách cùng Nhà xuất bản Kim Đồng. Các tác phẩm này tập trung hướng tới đối tượng người đọc là trẻ từ 5 đến 11 tuổi, với tiêu chí nội dung sáng tạo, phù hợp độ tuổi và góp phần lan tỏa thông điệp về bình đẳng trong học tập và định hướng nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ có hai workshop cộng đồng được tổ chức tại NXB Kim Đồng, 55 Quang Trung, Hà Nội nhằm tạo kết nối, chia sẻ thông tin, kiến thức và lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp tự do lựa chọn nghề nghiệp tới cộng đồng. Workshop đầu tiên diễn ra vào ngày 27/4/2025 với tên gọi "Sự đa dạng của nghề nghiệp qua lăng kính sách thiếu nhi" với sự tham gia của các diễn giả trong lĩnh vực sách thiếu nhi và bình đẳng giới. Workshop thứ hai diễn ra vào ngày 10/5/2025 có tên "Ghép mảnh những ước mơ thơ ấu" là một không gian sáng tạo dành cho người thực hành sáng tạo và người trẻ từ 18 - 30 tuổi. Với sự đồng hành của họa sĩ minh họa Trà Nhữ (Thạc sĩ minh họa - University of the Arts London) và tác giả Phạm Thị Hoài Anh, người tham gia sẽ thực hành phương pháp collage (cắt dán sáng tạo) để kể lại hành trình nghề nghiệp cá nhân qua sách gấp dạng zine hoặc accordion. **H.MINH**

## Đội tuyển Futsal nữ tập huấn tại Nhật Bản trước thềm Vòng chung kết châu Á 2025

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, rạng sáng 21/4, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong giai đoạn cuối chuẩn bị cho Vòng chung kết Futsal nữ châu Á 2025.

Trước khi lên đường, Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đã chốt danh sách 16 vận động viên đi tập huấn. Các cầu thủ không nằm trong danh sách tập huấn cùng toàn đội gồm: Lê Trịnh Khánh Linh, Danh Lâm Kim Phụng, Ngô Thị Hồng Nhung và A Dắt Rin.

Sau chuyến bay đêm, toàn đội đã đến thành phố Chiba với sức khỏe ổn định, sẵn sàng cho hai trận đấu giao hữu tại đây. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho biết nhiệt độ ở đây dao động từ 14 - 23 độ, có sự chênh lệch nhiệt độ so với Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại tương đồng với thời tiết tại Hohhot, địa điểm diễn ra Vòng chung kết Futsal nữ châu Á 2025.

Về chuyến tập huấn tại Nhật Bản, Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho biết đội sẽ thi đấu giao hữu với FC Fugador Sumiga Ladies ngày 23/4 và đội tuyển Futsal nữ Nhật Bản ngày 25/4.

Kết thúc tập huấn, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Hohhot (Nội Mông, Trung Quốc) ngày 1/5, đội cũng sẽ có trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc (ngày 3/5), trước khi chính thức bước vào giải. **T.MAI**

## Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai

Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) năm 2025 gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/4/2025. Lễ hội năm nay có chủ đề "Khâu Vai ngày trở lại" sẽ được tổ chức vào tối 22/4 tại Quảng trường trung tâm huyện Mèo Vạc.

Lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như: Các cuộc thi trình diễn trang phục

dân tộc, leo cột chính phục tình yêu, tung còn giao duyên, đánh yến, ném pao, đu nước... Trình diễn thổi khèn Mông; trình diễn múa kiếm; múa trống, múa nón, múa khăn của dân tộc Giáy; hát dân ca dân tộc Nùng; hát đối giao duyên... Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc.

Chợ Phong Lưu Khâu Vai (thường được gọi là Chợ tình Khâu Vai) có lịch sử hơn 100 năm, là phiên chợ nổi tiếng

ở tỉnh Hà Giang, mỗi năm chỉ họp duy nhất ngày 27/3 âm lịch. Vào ngày này, chị em phụ nữ mặc bộ trang phục đẹp nhất, đàn ông cũng diện bộ đồ tươm tất nhất để cùng nhau đến chợ.

Lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với huyền tích Chợ tình Khâu Vai, nơi tôn vinh tình yêu đôi lứa và những giá trị nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. **DAN THANH**

## Bình Thuận: Nhiều trải nghiệm du lịch mới lạ tại đảo Phú Quý

Từ ngày 20 - 21/4, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện chương trình khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch mới và chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch tại huyện đảo Phú Quý.

Tại đây, đoàn đã đến khảo sát các điểm du lịch của đảo Phú Quý như

Gành Hang - Nham Thạch đỏ, Cột cờ Phú Quý, Dốc Phượt, chùa Linh Sơn - núi Cao Cát, Lạch Dù, trải nghiệm lặn biển ngắm san hô - chèo sup tại Bãi Cạn...

Theo các công ty lữ hành du lịch, đảo Phú Quý rất phù hợp cho hướng đầu tư phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, mạo hiểm... Loại

hình du lịch này sẽ đáp ứng được nhu cầu của du khách hiện nay là gần gũi thiên nhiên, tham gia tìm hiểu khu bảo tồn đa dạng sinh học biển, được khám phá nét hoang sơ và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo, tạo thêm sản phẩm mới và độc đáo, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Phú Quý... **KIỀU DÁ**

# Hình thành khu đô thị phát thải thấp - cần tìm giải pháp đột phá

**Trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy phát triển bền vững, các đô thị như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã bước đầu hình thành các khu vực phát thải thấp. Những vùng này được thiết kế nhằm hạn chế sự lưu thông của các phương tiện phát thải cao và tạo điều kiện cho giao thông xanh phát triển. Dù vậy, để các chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, cần có những giải pháp tổng thể và đột phá hơn.**



● Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có nhiều thuận lợi để triển khai thí điểm vùng phát thải thấp.

(Ảnh: Phạm Hùng)

## Hình thành các vùng phát thải thấp giúp cải thiện chất lượng sống

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều chính sách liên quan đến phương tiện xanh. Trong đó, hành lang pháp lý về hoạt động của phương tiện ít phát thải đã được ban hành, mở đường cho việc phân vùng giao thông thân thiện môi trường tại các đô thị lớn.

Tại Hà Nội, vùng phát thải thấp đang được thí điểm tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình. Về cơ sở pháp lý, Luật Thủ đô năm 2024 đã có quy định cụ thể về bảo vệ môi trường. Đồng thời, Nghị quyết 47/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã quy định sẽ cấm xe tải hạng nặng chạy dầu diesel và hạn chế ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4, xe máy không đạt chuẩn mức 2 hoạt động trong vùng phát thải thấp theo khung giờ và khu vực nhất định. Lộ trình thực hiện được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2025 - 2030 thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trung tâm kể trên; sau đó sẽ mở rộng đến các khu vực đáp ứng tiêu chí quy định. Đây là nghị quyết đầu tiên trong cả nước xác lập rõ tiêu chí, điều kiện và trình tự triển khai vùng phát thải thấp, có giá trị tham khảo cao đối với các đô thị khác trên cả nước.

Cùng với quy định pháp lý, thành phố cũng đang triển khai đồng bộ các biện pháp như tăng cường quan trắc không khí, kiểm soát bụi mịn từ giao thông, công trình xây dựng, công nghiệp và sinh hoạt đô thị. Trong đó, hệ thống giao thông công cộng đang từng bước hiện đại hóa với việc

đưa vào hoạt động xe buýt điện, mở rộng làn xe đạp, tuyến đường sắt đô thị và các khu vực đi bộ. Việc Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp thể hiện rõ xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình đô thị - từ phát triển dựa trên tiêu dùng năng lượng hóa thạch sang phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là phản ứng trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng mà còn là bước đi chiến lược để tái cấu trúc hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng sống đô thị.

Thực tế cho thấy, không chỉ ở Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, sự chuyển dịch sang giao thông xanh đang dần rõ nét. Các tuyến xe buýt điện nội đô đi vào vận hành, kết nối với hệ thống metro tương lai, giúp người dân có thêm lựa chọn tiện lợi. Một số doanh nghiệp vận tải và dịch vụ công cộng cũng bắt đầu chuyển đổi phương tiện theo hướng điện hóa.

## Cần sự chuyển biến trong nhận thức

Mặc dù đã có những tín hiệu cho thấy xu hướng chuyển dịch sang mô hình đô thị ít phát thải đang dần hiện diện, nhưng chặng đường phía trước còn dài và không ít thách thức. Minh chứng rõ nét là Hà Nội đã đưa vào vận hành các tuyến buýt điện Vinbus, xe buýt xanh, phát triển hệ thống đường sắt đô thị... nhưng tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng vẫn chỉ chiếm khoảng 20%, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của đô thị hơn 8 triệu dân. Đặc biệt, các tuyến đường sắt đô thị hiện chưa kết nối trực tiếp đến hai quận thí điểm vùng phát thải thấp, cũng như từ sân bay Nội Bài đến các điểm du lịch trọng yếu trong nội đô. Do đó, để hiện thực hóa

mục tiêu của Nghị quyết, Hà Nội cần tiếp tục đầu tư mạnh vào vận tải công cộng, tổ chức kiểm định khí thải bắt buộc và triển khai dán tem nhận diện khí thải cho các phương tiện, nhất là xe máy.

Như vậy, việc phát triển vùng phát thải thấp không chỉ dừng lại ở quy hoạch, mà đòi hỏi giải pháp tổng thể từ hạ tầng, công nghệ đến truyền thông. Một trong những yêu tố then chốt là xây dựng mạng lưới trạm sạc đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Hiện Bộ Công Thương đang hoàn thiện khung chính sách giá điện cho trạm sạc, còn Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan cũng đang triển khai xây dựng tiêu chuẩn hạ tầng cho trạm sạc tại các bến xe, trạm nghỉ và khu dân cư. Đây là những điều kiện cần thiết để khuyến khích người dân sử dụng xe điện.

Bên cạnh hạ tầng và chính sách, yếu tố con người cũng đóng vai trò then chốt. Việc chuyển đổi hành vi - từ sử dụng xe cá nhân phát thải cao sang phương tiện xanh - cần được dẫn dắt bằng truyền thông hiệu quả, giáo dục cộng đồng và cam kết lâu dài từ cả Nhà nước lẫn doanh nghiệp. Người tiêu dùng cần được tiếp cận thông tin minh bạch, chính xác về lợi ích của xe điện cũng như được giải đáp thỏa đáng những lo ngại về chất lượng, độ bền và chi phí sử dụng.

Kinh nghiệm quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu... đã cho thấy, một hệ sinh thái giao thông xanh chỉ có thể hình thành khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Chỉ khi phương tiện xanh trở nên tiện lợi, tiết kiệm và đáng tin cậy, người dân mới sẵn sàng thay đổi hành vi, cùng chung tay xây dựng một tương lai đô thị xanh, sạch và đáng sống. **ĐỖ TRANG**

## Bộ Y tế hướng dẫn người dân mua, sử dụng thực phẩm chức năng

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế hướng dẫn và khuyến cáo người dân tra cứu thông tin về các sản phẩm thực phẩm chức năng trước khi quyết định chọn mua để bảo đảm an toàn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.

Về chất lượng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được lưu thông trên thị trường. Tất cả thông tin về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo được công khai trên các trang chính thức gồm: trang <https://vfa.gov.vn/>; trang <https://dichvucong.moh.gov.vn/> và <https://congkhaiyte.moh.gov.vn>. Người dân có thể tra cứu tại các địa chỉ trên trước khi quyết định chọn mua sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, trên nhãn sản phẩm hoặc nhãn phụ (đối với sản phẩm nhập khẩu), bảo đảm có đầy đủ các thông tin như: tên sản phẩm; ngày sản xuất, hạn sử dụng; thành phần, thành phần định lượng; định lượng; hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; Công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng; khuyến cáo về nguy cơ (nếu có). Đặc biệt, trên sản phẩm phải có ghi cụm từ "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe"; ghi cụm từ: "Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, số xác nhận nội dung quảng cáo (nếu có). Sản phẩm phải có tên, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm và cơ sở sản xuất sản phẩm.

Đặc biệt, người dân khi xem quảng cáo trên mạng xã hội cần lưu ý phân biệt các dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo, như: uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe sau đó sẽ khỏi bệnh; hoặc có hình ảnh bác sỹ, nhân viên y tế giới thiệu về sản phẩm, không có dòng chữ "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" là những nội dung quảng cáo vi phạm. Các lưu ý dấu hiệu phân biệt vi phạm quảng cáo thực phẩm hiện đã được Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm tại địa chỉ: <https://vfa.gov.vn>. **M.C**

## Từ 21 - 28/4, thí sinh cả nước chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Từ ngày 21/4 đến hết 17 giờ ngày 28/4, thí sinh cả nước sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống quản lý thi. Trước đó, thí sinh có 4 ngày đăng ký thi thử. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong quá trình đăng ký thử có tổng số 956.905 thí sinh đăng ký, cao hơn khá nhiều so với năm trước. Thông tin đăng ký dự thi thử nghiệp đã bị xóa để chuẩn bị cho thời gian đăng ký chính thức. Thí sinh đã đăng ký thử phải thực hiện đăng ký lại hoàn toàn.

Theo hướng dẫn, thí sinh sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống đã được các sở và trường THPT cấp. Sau đó, các em đăng ký thi trực tuyến trên hệ thống của Bộ tại: <http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn>. Nếu chưa đăng nhập lần nào, thí sinh nên đổi mật khẩu để bảo mật, rồi điền thông tin theo yêu cầu. Các thông tin này tương tự phiếu đăng ký dự thi trực tiếp (Hướng dẫn cách điền).

Thí sinh tự do cũng có thể đăng ký trực tuyến bằng cách đăng nhập Công dịch vụ công quốc gia, thay vì chỉ bằng hình thức trực tiếp như

các năm trước. Nếu thí sinh gặp lỗi hay vướng mắc, thí sinh gọi tới hotline 18008000 nhánh số 2 để được tư vấn.

Dự kiến, hơn 1,1 triệu học sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT vào cuối tháng 6/2025. So với năm ngoái, số thí sinh tăng từ 1,06 lên trên 1,1 triệu, cao hơn khoảng 40.000 em. Con số nêu trên là nhóm học sinh tốt nghiệp năm nay, chưa tính thí sinh tự do. Kỳ thi năm 2025 được tổ chức cho hai nhóm thí sinh, tương ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và cũ (2006). **N.A**

## Kon Tum: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ IV năm 2025

Sáng ngày 21/4, tại Thư viện Tỉnh Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư năm 2025.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2025 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Tổ chức hoạt động Ngày hội đọc sách gắn với việc trưng bày sách, giao lưu, tìm hiểu tác giả, tác phẩm; vẽ tranh theo chủ đề; viết cảm nhận về ngày hội sách; tổ chức không gian trưng bày mô hình sách để các em học sinh, các

tầng lớp Nhân dân đến tham quan, tìm hiểu... Tất cả đều hướng tới mục tiêu "Mỗi người dân đọc sách mỗi ngày", từng bước xây dựng một xã hội văn minh, tri thức.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hàng trăm đầu sách cho thư viện 3 trường: Trường TH&THCS Yaly (huyện Sa Thầy); Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn (huyện Ngọc Hồi); Trường Tiểu học & THCS Lê Lợi (thành phố Kon Tum) với tổng trị giá 21 triệu đồng.

**TRẦN ĐIỀU**

# Ngày đầu xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và 11 bị cáo khác

Hôm qua (21/4), TAND TP Hà Nội đưa cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị cáo khác ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



● Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm bị cáo Hoàng Quốc Vượng (SN 1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), Phương Hoàng Kim (SN 1973, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương), Trần Quốc Hùng (cựu Phó Trưởng phòng Cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương), Trịnh Văn Đoàn (cựu Chuyên viên Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương), Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Nguyễn Hữu Khải (cựu Trưởng phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện thuộc EVN)...

Theo cáo trạng, trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị cáo Hoàng Quốc Vượng được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Từ ngày 31/8/2018 - 6/4/2020, bị cáo đã trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng đề ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (Quyết định số 13).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo biết rõ các chủ trương của Chính phủ (Nghị quyết số 115/NQ-CP về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân giai đoạn 2018 - 2023 (Nghị quyết số 115), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ

tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời.

Nhưng vì động cơ vụ lợi (đã nhận 1,5 tỷ đồng của ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH ĐMT Trung Nam - Thuận Nam) nên Hoàng Quốc Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng Quyết định số 13 khi còn là dự thảo theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi và thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho Dự án này.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị cáo đã dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam số tiền hơn 1.043 tỷ đồng.

Tại Tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận đã chỉ đạo tổ soạn thảo không đúng với Nghị quyết số 115 của Chính phủ. Bị cáo nhận ra việc chỉ đạo soạn thảo Quyết định số 13 mở rộng hơn so với Nghị quyết số 115 sau khi vụ án bị khởi tố.

Theo bị cáo Vượng, từ ngày 31/8/2018 đến 6/4/2020, được giao chỉ đạo tham mưu xây dựng dự thảo đề ban hành Quyết định số 13 để thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ do Quyết định 11 đã hết hiệu lực thi hành.

Quá trình tham mưu, xây dựng Quyết định số 13, Bộ Công Thương đã

lập tổ tham mưu, soạn thảo do bị cáo Phương Hoàng Kim làm Tổ trưởng. Bị cáo Hoàng Quốc Vượng thừa nhận, quá trình xây dựng dự thảo Quyết định đã chỉ đạo cấp dưới mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi về giá điện tại tỉnh Ninh Thuận hơn so với Nghị quyết số 115. Ngoài ra, bị cáo cũng thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, việc đồng ý với chủ trương cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch để hưởng giá điện ưu đãi cho Dự án này là không trái với quy hoạch. "Có ai tác động bị cáo không", chủ tọa hỏi. Bị cáo Vượng đáp: "Không ai tác động".

Quá trình khai báo, bị cáo Vượng thừa nhận có nhận tiền và đã khai tại cơ quan điều tra. "Tổng số tiền bị cáo đã nhận là bao nhiêu", chủ tọa truy vấn. Bị cáo Vượng nói ông đã khai trước đó, việc này đã diễn ra đã rất lâu rồi nên không nhớ.

Sau đó bị cáo Vượng nói, "chấp nhận với truy tố của VKS", "truy tố là đúng". Đến nay, gia đình cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương đã nộp số tiền 1,5 tỷ đồng.

Bị cáo Phương Hoàng Kim cho rằng cáo trạng đúng một phần, đó là việc bị cáo không cố ý đẩy trách nhiệm cho ông Đỗ Đức Quân, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Theo trình bày của bị cáo Kim, bị cáo đã chỉ đạo xây dựng Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg khi còn là dự thảo lần 1, những lần sau ông không biết gì.

Quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định, ông Kim đã chỉ đạo các thành viên trong tổ soạn thảo dự thảo lần 1 và xin ý kiến các Bộ, ngành. Đồng thời đề xuất cho Dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho Dự án này.

Ông Kim thừa nhận với vai trò là Cục trưởng, tổ trưởng tổ soạn thảo dự thảo đã không làm hết chức trách, nhiệm vụ của mình, đã có sai phạm nhưng không cố ý.

Các bị cáo còn lại hầu hết đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Hôm nay (22/4), phiên tòa tiếp tục diễn ra. **HỒNG MÂY**

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

### Có được thế chấp nhà xưởng trên đất thuê không?

● **Bạn Minh Khoa (Nghệ An) hỏi:** Việc thế chấp tài sản là một hình thức phổ biến để huy động vốn trong kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người sử dụng đất thuê để làm nhà xưởng. Vậy xin hỏi, nhà xưởng trên đất thuê có thể chấp vay ngân hàng được không?

- **Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng cho biết:** Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 33 Luật Đất đai 2024 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê như sau: Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với tổ chức kinh tế, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, tại điểm b khoản 1 Điều 34 Luật Đất đai 2024 quy định như sau: Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm đều được phép thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Do đó, tổ chức kinh tế khi đáp ứng đủ điều kiện và đúng thủ tục theo quy định sẽ được phép thế chấp nhà xưởng trên đất thuê. Bên thế chấp nhà xưởng sẽ có quyền khai thác và hưởng lợi tức từ tài sản thế chấp. Ngoài ra, bên thế chấp nhà xưởng trên đất thuê có quyền cho thuê, cho mượn lại nhà xưởng này nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Về hồ sơ, thủ tục đăng ký thế chấp nhà xưởng trên đất thuê, căn cứ Điều 27 Nghị định 99/2022/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu gồm: 01 bản chính Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a. Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực trong trường hợp Luật Đất đai, Luật Nhà ở, luật khác có liên quan quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). Giấy chứng nhận (bản gốc).

Người đăng ký nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có tài sản. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai ghi và cập nhật nội dung đăng ký vào sổ đăng ký và Giấy chứng nhận. Đồng thời, ghi rõ thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu yêu cầu đăng ký để xác nhận hoàn tất thủ tục.

Trường hợp nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo để người nộp hồ sơ biết và bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu.

**THƯƠNG THƯƠNG**

### THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 N5 (nay là Số nhà B5 L5) Khu ĐTM Đình Công, P.Đình Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.ĐT: 0822267799.

Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Trên trang đấu giá trực tuyến: <http://daugiaviet.vn> (http://daugiaso5.vn); Thời gian đấu giá ngày 22/04/2025. Tài sản 01: Lọc 09 giờ 00 phút; Tài sản 02: Lọc 09 giờ 30 phút.

Tài sản đấu giá:  
Tài sản 01: Xe ô tô nhãn hiệu CNHTC TMT đã qua sử dụng, biển kiểm soát số 36H-049.05; Số máy: YC4E14048E4835M00155; Số khung: RRT10575TM1A00066. Giá khởi điểm: 255.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.  
Tài sản 02: Xe ô tô nhãn hiệu Nissan Almera EL đã qua sử dụng, biển kiểm soát số 99A-575.02; Số máy: HRA0037480E; Số khung: MNTBAAN18Z0032821. Giá khởi điểm: 304.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Nơi có tài sản đấu giá: Bãi xe số 136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối với Tài sản 01); Bãi xe số 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối với Tài sản 02).

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/05/2025 (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 L5 ĐTM Đình Công, P.Đình Công,

### THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuân Á - Địa chỉ: 2025/2A, Quốc lộ 1A, KP2, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: TS1: 08h30 ngày 06/05/2025; TS2: 09h30 ngày 06/05/2025 tại Công ty Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Khoản nợ đấu giá, nơi có khoản nợ đấu giá:  
- TS1: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TMDV XNK Hoàng Ân tại Agribank Chi nhánh Xuân Á theo Hợp đồng tín dụng số: 6150-LAV-202200390 ngày 30/08/2022 và các văn bản kèm theo ký giữa Công ty TNHH TMDV XNK Hoàng Ân và Agribank Chi nhánh Xuân Á.  
- TS2: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Hương Hoa Hồng tại Agribank Chi nhánh Xuân Á theo Hợp đồng tín dụng số: 6150-LAV-202300024 ngày 19/01/2023 và các văn bản kèm theo ký giữa Công ty TNHH Hương Hoa Hồng và Agribank Chi nhánh Xuân Á.

Giá khởi điểm: TS1: 33.106.000.000 VNĐ; TS2: 14.195.000.000 VNĐ  
Tiền đặt trước: TS1: 3.310.600.000 VNĐ; TS2: 1.419.500.000 VNĐ

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 22/04/2025 đến 17h00' ngày 28/04/2025 tại địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Phòng 105) và Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không được hưởng lợi tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định khác của pháp luật có liên quan tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hotline: 0246.650.5360

Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Hotline: 028.6270.4858/0812575345 hoặc Thanh lý tài sản VIB - Hotline: 0949.685.485. (Trong giờ hành chính từ 7h, CN, các ngày nghỉ lễ tết và các ngày được nghỉ bù theo quy định).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN - CHI NHÁNH HÀ NỘI**

### THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuân Á - Địa chỉ: 2025/2A, Quốc lộ 1A, KP2, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: TS1: 08h30 ngày 06/05/2025; TS2: 09h30 ngày 06/05/2025 tại Công ty Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Khoản nợ đấu giá, nơi có khoản nợ đấu giá:  
- TS1: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TMDV XNK Hoàng Ân tại Agribank Chi nhánh Xuân Á theo Hợp đồng tín dụng số: 6150-LAV-202200390 ngày 30/08/2022 và các văn bản kèm theo ký giữa Công ty TNHH TMDV XNK Hoàng Ân và Agribank Chi nhánh Xuân Á.  
- TS2: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Hương Hoa Hồng tại Agribank Chi nhánh Xuân Á theo Hợp đồng tín dụng số: 6150-LAV-202300024 ngày 19/01/2023 và các văn bản kèm theo ký giữa Công ty TNHH Hương Hoa Hồng và Agribank Chi nhánh Xuân Á.

Giá khởi điểm: TS1: 33.106.000.000 VNĐ; TS2: 14.195.000.000 VNĐ  
Tiền đặt trước: TS1: 3.310.600.000 VNĐ; TS2: 1.419.500.000 VNĐ

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 22/04/2025 đến 17h00' ngày 28/04/2025 tại địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Phòng 105) và Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không được hưởng lợi tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định khác của pháp luật có liên quan tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hotline: 0246.650.5360

Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Hotline: 028.6270.4858/0812575345 hoặc Thanh lý tài sản VIB - Hotline: 0949.685.485. (Trong giờ hành chính từ 7h, CN, các ngày nghỉ lễ tết và các ngày được nghỉ bù theo quy định).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT**

### THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VIB) - Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 10h00 ngày 16/05/2025 tại Văn Phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Bình Dương - Địa chỉ: Số 86 N2, KP Thống Nhất 1, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 1633, Tờ bản đồ số: 6, Địa chỉ: phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số: CV571560, số vào sổ cấp GCN: CT57334 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/06/2020, cập nhật chuyển nhượng ngày 13/10/2023. Theo TTQHSD và TTQHXD tỉnh Bình Dương tài sản thuộc quy hoạch đất ở.

Giá khởi điểm: 2.715.000.000 VNĐ; Tiền đặt trước: 271.500.000 VNĐ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 22/04/2025 đến 17h00' ngày 13/05/2025 tại Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Phòng 105), Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Văn Phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Bình Dương - Địa chỉ: Số 86 N2, KP Thống Nhất 1, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không được hưởng lợi tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định khác của pháp luật có liên quan tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hotline: 0246.650.5360

Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Hotline: 028.6270.4858/0812575345 hoặc Thanh lý tài sản VIB - Hotline: 0949.685.485. (Trong giờ hành chính từ 7h, CN, các ngày nghỉ lễ tết và các ngày được nghỉ bù theo quy định).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT**













## HÀ TĨNH: Khoa bỏ 4 đường ngang dân sinh tự mở qua đường sắt



● Lực lượng chức năng phá dỡ đường ngang dân sinh tự phát băng qua đường sắt tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Hữu Anh)

Ngày 21/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành phá bỏ 4 đường ngang người dân tự mở băng qua đường sắt ở địa bàn xã Hương Trạch, huyện Hương Khê. Đây là những tuyến đường ngang dân sinh tự phát nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.

Như vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã xóa bỏ 12 đường ngang dân sinh tự phát qua đường sắt.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, hiện nay tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dài 70,28km, qua 20 xã, thị trấn của 3 huyện Hương Khê, Đức Thọ và Vũ Quang

với 28 đường ngang hợp pháp và 66 lối đi tự mở không được cấp phép.

Riêng tại huyện Hương Khê, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện này dài hơn 45km, đi qua địa bàn 10 xã, thị trấn. Bên cạnh các tuyến đường ngang hợp pháp, hiện vẫn còn 40 đường ngang, đường dân sinh tự phát do

người dân tự mở để đi lại, vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu khách, tàu hàng Bắc - Nam lưu thông. Nhiều đường ngang giao với đường sắt ở vị trí khuất tầm nhìn từ cả hai phía đường bộ, đường sắt, nếu thiếu chú ý quan sát sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Nhằm khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) đường sắt, tiến tới xóa bỏ các lối đi dân sinh tự phát trên tuyến đường sắt, đơn vị thường xuyên tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, giải tỏa vi phạm ATGT đường sắt trên địa bàn; yêu cầu các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường sắt chủ động tháo dỡ, di dời toàn bộ vật cản che khuất tầm nhìn; tiến hành rà soát, giải tỏa, xử phạt hành chính với những trường hợp có tình vi phạm hành lang đường sắt. Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương xóa bỏ các lối đi dân sinh tự mở.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về các nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT; bố trí lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung xử lý người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt tại đường ngang, các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt có nguy cơ cao xảy ra TNGT trên tuyến đường sắt địa phương.

HỮU ANH

### PHÒNG NN&MT MỸ TÚ (SÓC TRĂNG):

## Kiểm tra, xử lý phản ánh tập kết rác trên vỉa hè

Mới đây, Báo PLVN tiếp nhận thông tin phản ánh của một số hộ dân tại khu vực đối diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Tú (thuộc ấp Nội Ô, đường Hùng Vương, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về việc tập kết rác trên vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường.

Việc tập kết rác trên vỉa hè gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân địa phương, mất mỹ quan đô thị. Người dân địa phương đề nghị cơ quan quản lý chỉ đạo đơn vị thu gom rác di dời diêm tập kết rác thải này ra xa khu dân cư. Đồng thời, có biện pháp xử lý mùi hôi, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước đã bị ô nhiễm do nước bần thấm thấu sâu xuống nền vỉa hè. Đề nghị đơn vị thu gom rác không để tái diễn tình trạng tập kết rác trái phép, có các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại môi trường như trước khi vi phạm. Ngoài ra, đề nghị cơ quan nhà nước xử phạt đơn vị gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

Trao đổi với PV Báo PLVN, ông Lê Phát Khởi, Trưởng phòng NN&MT huyện cho biết, Phòng cũng đã nhận được phản ánh của người



● Hình ảnh rác trên vỉa hè tại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa. (Ảnh: Người dân cung cấp)

dân và sẽ phối hợp UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa kiểm tra thông tin phản ánh, để có phương án tập kết rác phù hợp, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Về khu vực tập kết rác tạm, do gần chợ cá nên thị trấn cũng tạo điều kiện cho bà con tiểu thương tập kết tạm để xe rác vận chuyển đến nơi tập kết tại bãi rác chính và xử lý. Về việc thu gom, UBND thị trấn đã hợp đồng với đơn vị thu gom rác để xử lý rác theo đúng quy định.

NGUYỄN TUẤN - QUỐC ANH

## BẠN ĐỌC PHẢN ÁNH LIÊN QUAN VỤ ÁN "THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG":

## VKSND tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin

Liên quan đến đơn phản ánh của ông Đồng Duy Hòa gửi Báo PLVN cho rằng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án hình sự "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; mới đây, VKSND tỉnh đã thông tin về việc giải quyết đơn.

Theo đơn, ông Hòa được giao nhiệm vụ thu thuế xây dựng cơ bản tại xã Mai Pha (TP Lạng Sơn) từ 1/1/2021 - 6/4/2022. Ông Hòa đã thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản với Đội trật tự xây dựng (TTXD) xã và cán bộ địa chính (CBĐC) xã. Theo đó, khi có người nộp thuế đến UBND xã kê khai thì Đội TTXD và CBĐC xã tiến hành lập biên bản, kiểm tra công trình xây dựng, kiểm tra sổ đỏ, thực hiện đo đạc kích thước cụ thể tại công trình xây dựng.

Tổ thực hiện đo đạc, lập biên bản, tính thuế và thu tiền của người nộp thuế không có công chức thuế. Khi chủ đầu tư thông báo khởi công xây dựng công trình cho UBND xã, một cán bộ Đội TTXD trực tiếp tính thuế, thu tiền thuế từ người nộp thuế. Sau đó, cán bộ này cung cấp thông tin và đưa tiền để ông Hòa mang về Đội quản lý thuế làm thủ tục nộp thuế. Sau khi nộp thuế vào ngân sách nhà nước, theo thông tin cán bộ này cung cấp, ông Hòa sẽ trả lại giấy nộp tiền.

Đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh mời ông Hòa đến làm việc về thu thuế xây dựng cơ bản tại xã Mai Pha năm 2021 và 2022. Ngày 2/10/2024 ông Hòa được gọi đến Phòng và nhận quyết định khởi tố để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hòa cho rằng việc tổ công tác thực hiện kiểm tra, tính thuế và thu tiền của người nộp thuế mà người trực tiếp là cán bộ Đội TTXD, ông Hòa không trong tổ kiểm tra, các biên bản kiểm tra cũng không có tên cán bộ thuế. Ông Hòa cho rằng mình bị khởi tố, trong khi người trực tiếp thực hiện là cán bộ Đội TTXD lại không, là "có dấu hiệu của việc bao che, bỏ lọt tội phạm".

Sau khi nhận được phản ánh của Báo PLVN, VKSND tỉnh đã cung cấp thông tin. Theo đó, VKSND tỉnh đã kiểm tra, rà soát việc xử lý đơn của ông Hòa, kết quả: Ngày 15/1/2025, VKSND tỉnh nhận được đơn ghi ngày 9/1/2025 của bị can Hòa. Do đơn có nội dung đơn chưa rõ ràng, ngày 16/1 VKSND tỉnh đã có Giấy mời 06/GM-VKS-TTKT mời bị can Hòa đến để làm rõ nội dung đơn.

Tại buổi làm việc ngày 20/1, xác định bị can Hòa khiếu nại toàn bộ Kết luận điều tra 02/KL-CQCSDT ngày 2/1/2025 (KLĐT) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Ngày 20/1 VKSND tỉnh có Phiếu chuyển đơn 12/PC-VKS-TTKT đến CQĐT để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 6/2/2025, VKSND tỉnh nhận được Công văn 104/VPCQCSDT của CQĐT, nội dung "Ông Hòa đồng ý nội dung KLĐT với sai phạm của ông Hòa và không khiếu nại KLĐT". Ngày 21/2/2025, VKSND tỉnh ra Cáo trạng 26/CT-VKS-P1 truy tố bị can Hòa ra trước TAND tỉnh để xét xử theo thẩm quyền.

Ngày 3/3/2025, VKSND tỉnh tiếp tục nhận được đơn ghi ngày 28/2 của ông Hòa. Do đơn có nội dung không rõ ràng, không có chữ ký của người viết đơn, ngày 4/3 VKSND tỉnh có thông báo và chỉ dẫn 11/VKS-TTKT đến bị can Hòa với nội dung: "Trường hợp bị can Hòa chưa nhận được kết quả giải quyết của Phòng CSKT với đơn ghi ngày 9/1, bị can Hòa có thể gửi đơn có chữ ký trực tiếp đến Phòng CSKT. Với nội dung đề nghị điều tra lại vụ án, bị can Hòa có thể gửi đơn có chữ ký trực tiếp đến TAND tỉnh để được xem xét, giải quyết". NGUYỄN TUẤN

## Thanh Hóa: Xử phạt Công ty CP Công nghệ Sao Đỏ vì sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định 1147/QĐ-XPHC xử phạt Cty CP Công nghệ cao Sao Đỏ (trụ sở thôn Ban Thọ, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống), vì đã có hành vi sản xuất phân bón giả.

Theo quyết định xử phạt, Cty đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính gồm sản xuất phân bón không có giấy chứng nhận đủ điều kiện và sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo. Tổng số phân bón giả bị phát hiện và thu giữ 67,2 tấn.

Với hành vi sản xuất phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, Cty bị xử phạt 130 triệu đồng. Với hành vi sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo, Cty bị xử phạt 246 triệu đồng. Tổng cộng Cty này bị xử phạt 376 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón trong 2 tháng.

Cty bị buộc tiêu hủy với nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (toàn bộ bao bì mang nhãn hiệu giả mạo, gồm 2.000 bao bì phân bón mang nhãn hiệu Việt Xô và 1.300 bao bì phân bón mang nhãn hiệu Rồng Mỹ). Tổng số lượng hàng hóa, tang vật bị tiêu hủy là 67,2 tấn. HỒNG THƯƠNG

**Pháp luật VIET NAM**

- **Tổng Biên tập: TS VŨ HOÀI NAM**
- **Phó Tổng Biên tập: HÀ ANH BÌNH, TRẦN NGỌC HÀ, VŨ HỒNG THÚY**
- **TÒA SOẠN:** Số 42 ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. \*ĐT: (024) 37245180 \* Fax: (024) 37245178 \* Email: baoplvn2014@gmail.com.
- **GPXB số 180/GP-BTTTT** ngày 05/07/2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
- **Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.**
- **In tại Cty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.**
- **Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam Bộ):** 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh. \*ĐT: 0903941211 \* Email: phuonghoa@gmail.com
- **Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai (thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc):** 581 Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. \*ĐT: 0914433388 \* Email: dieuphamplvn@gmail.com
- **Văn phòng đại diện tại TP Hải Phòng (thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng):** 10A Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. \*ĐT: 0973465555 \* Email: vanphongplvn@gmail.com
- **Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung):** Phòng 203, tầng 2, số 01 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. \*ĐT: 0903029099 \* Email: quangtam07@gmail.com
- **Văn phòng đại diện tại tỉnh Gia Lai (thuộc vùng Tây Nguyên):** 92 Hoàng Văn Thu, Pleiku, Gia Lai. \*ĐT: 0914876019 \* Email: longbc07@gmail.com
- **Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ (thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long):** 109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. \*ĐT: 0913601551 \* Email: tranphongtranplvn@gmail.com

-----  
**Liên hệ thông tin - quảng cáo:**  
**Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152**

**MÀ ĐẶT BÁO: B51**

**Giá: 7.300Đ**  
(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)